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รายงานการประชุมผู้บริหาร 
ครั้งที่ 7/๒๕๕5 

วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม ๒๕๕5 เวลา 09.30 น. 
ณ ห้องประชุม กปส. ช้ัน 2 ห้อง 203 

********* 
ผู้มาประชุม 
 1.   นายธีระพงษ์ โสดาศรี  อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ 
       ประธานที่ประชุม 
 2.   นางลดาวัลย์ บัวเอี่ยม รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ 
 3.   นางเตือนใจ สินธุวณิก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ 
 4.   นางสาวอัมพวัน เจริญกุล รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ 
 5.   นางสาวอัมพวัน เจริญกุล รักษาราชการแทน 
       ผู้อํานวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย 
 6.   นายไพฑูรย์  หิรัญประดิษฐ์ ผู้อํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 
 7.   นายทินรัตน์ สัจจาพิทักษ์ ผู้อํานวยการสํานักข่าว 
 8.   นางสาวจํานงค์ ภควรวุฒิ  ผู้อํานวยการส่วนสื่อประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ 
       แทนผู้อํานวยการสํานักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ 
 9.   นางสาวรวงทอง ยศธํารง  ผู้อํานวยการสํานักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ 
 10. นางธารทิพย์ ทองงามขํา ผู้อํานวยการสํานักพัฒนานโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์ 
 11. นายชัยวัน  เพ็ชรจิระวรพงศ์ ผู้อํานวยการส่วนบํารุงรักษาและพัสดุกลาง  
       แทนผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมและพัฒนางานเทคนิค 
 12. นางอุษณีย์  ศรีธัญรัตน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านต่างประเทศ 
 13. นางทัศนีย์   ผลชานิโก ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิชาการประชาสัมพันธ์ 
 14. นายจรูญ  ไชยศร  ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการประชาสัมพันธ์ 
 15. นางทัศนีย์   ไตรอรุณ รักษาการในตําแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนา 
      เครือข่ายการประชาสัมพันธ์ 
 16. นายวีระศักดิ์ เชิงเชาว์  รักษาการในตําแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี 
       การประชาสัมพันธ์ 
 17. นายเอนก  เกตุเอม  ผู้อํานวยการสํานักประชาสัมพันธ์เขต ๑ 
 18. นางสาวรัตนา เจริญศักดิ์ ผู้อํานวยการสํานักประชาสัมพันธ์เขต ๒ 
 19. นายประวิน   พัฒนะพงษ์ ผู้อํานวยการสํานักประชาสัมพันธ์เขต 3 
 20. นางอุบลรัตน์ คงกระพันธ์ ผู้อํานวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลก 
       แทนผู้อํานวยการสํานักประชาสัมพันธ์เขต ๔ 
 21. นางพิชญา  เมืองเนาว์ ผู้อํานวยการสํานักประชาสัมพันธ์เขต ๕ 
 22. นายอารมณ์ คงสกูล  ผู้อํานวยการสํานักประชาสัมพันธ์เขต ๖ 

23. นายจําลอง  สิงห์โตงาม ผู้อํานวยการสํานักประชาสัมพันธ์เขต ๗ 
/24. นายเจริญชัย……… 
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  24. นายเจริญชัย เปี่ยมเพิ่มพูน ผู้อํานวยการสํานักประชาสัมพันธ์เขต ๘ 
 25. นางทัศนีย์  ไตรอรุณ ผู้อํานวยการกองคลัง 
 26. นายกิตติศักดิ์ หาญกล้า ผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าที่ 
 27. นายยุทธนา เทียมพงศ์  ผู้อํานวยการกองกฎหมายและระเบียบ 
 28. นายสมโภชน์ วิสุทธิแพทย ์ ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ 
  29. นางจิตติมา  จารุจินดา ผู้อํานวยการสถาบันการประชาสัมพันธ์ 
 30. นางจรรยา  อัมหิรัญ  นักประชาสัมพันธ์ชํานาญการพิเศษ 
       แทนผู้อํานวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
 31. นางพิมพา  เชิงสมอ  นักวิชาการตรวจสอบภายในชํานาญการ 
      รักษาราชการแทน ผู้อํานวยการหน่วยตรวจสอบภายใน 
 32. นายเสมอ    นิ่มเงิน  เลขานุการกรม 
 33. นางจุฑารัตน์ โสดาศรี  ประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น 
      ประชาสัมพันธ์จังหวัดผู้แทนภาค 1 
 34. นายพงษ์ศักดิ์ อินทรทัต ประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์ 
      แทนประชาสัมพันธ์จังหวัดผู้แทนภาค 2 
 35. นายเริงณรงค์ ณียวัฒน์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดลําปาง 
      แทนประชาสัมพันธ์จังหวัดผู้แทนภาค 3 
 36. นายมานพ  อําพันธุ์  ประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณโุลก 
      ประชาสัมพันธ์จังหวัดผู้แทนภาค 4 
 37. นางสาวชุติมา แหละยุหีม ประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
      ประชาสัมพันธ์จังหวัดผู้แทนภาค 5 
 38. นายดํารง  เศวตพรหม ประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา 
      ประชาสัมพันธ์จังหวัดผู้แทนภาค 6 
 39. นายธเนศ  เธียรนันทน์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรี  
      ประชาสัมพันธ์จังหวัดผู้แทนภาค 7 
 40. นางสาวสมมาตร รัตนแสง ประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรี 
      ประชาสัมพันธ์จังหวัดผู้แทนภาค 8 
 

ผู้ไม่เข้าประชุมเนื่องจากติดราชการ 
 1.   นายอําพล   บุญจันทร์ ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาสถานีโทรทัศน์ภูมิภาค 
      ผ่านดาวเทียมและเทคโนโลยีการประชาสัมพันธ์ 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 1. นายอภิชาญ  ปานปรีชา เลขานุการ อปส. 
 2. นางสาวจุฑามณี ศรีเจริญวนะกจิ เลขานุการ รปส.(นางลดาวัลย์ฯ) 
 3. นางชมมณี  เกตุมุต  เลขานุการ รปส.(นางเตือนใจฯ) 

/4. นางสาวจินดารัตน์……… 
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 4. นางสาวจินดารัตน์ สิงห์โต  เลขานุการ รปส.(น.ส.อัมพวันฯ) 
 5. นางสาวสายพิณ เจริญรัศมี หัวหน้าฝ่ายสารบรรณ 
 6. นางนวิยา  อินทร์มี  นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ 
 7. นางสาวพริ้มเพรา อ้นเอี่ยม นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
 

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. 
 

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานฯ แจ้งต่อทีป่ระชุม 
   1.1 อปส. แจ้งต่อที่ประชุม 
ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุม 
         - ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่สนับสนุนด้านข้อมูลในการไปชี้แจง
งบประมาณ และยังต้องชี้แจงอีก ๒ ครั้งคือ คณะกรรมาธิการวิสามัญของสภาผู้แทนราษฎรชุดใหญ่และ
ชุดของวุฒิสภา งบประมาณปีนี้ถูกตัดน้อยกว่าปีที่ผ่านมา เน้นย้ําว่าให้เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ 
ที่ผ่านมา ซึ่งบางโครงการยังไม่ได้ดําเนินการ โดยเฉพาะงบลงทุน ขอให้ทุกฝ่ายเร่งรัดเจ้าหน้าที่ในการ
เบิกจ่ายงบประมาณ เช่น โครงการบรอดแบนด์ของ สนข. การก่อสร้างอาคารสถานีโทรทัศน์จังหวัด
ภูเก็ต การปรับปรุงหอพักของสถาบันฯ จํานวน ๑๐ ล้านบาท ซึ่งปีนี้ขอเพิ่มอีก ๑๐ ล้านบาทได้รับ
อนุมัติ เงิน BBC จํานวน ๗๐ ล้านบาท ยังไม่ได้ดําเนินการซึ่งจะสิ้นสุดสัญญาในปี ๒๕๕๗ การจัดหารถเช่า
ปี ๒๕๕๖ เน้นงบลงทุนเพราะป็นเรื่องของตัวชี้วัด คํารับรองต่าง ๆ ส่วนที่อยู่ในความรับผิดชอบของแต่ละ
หน่วยงานให้จัดทําขั้นตอนการดําเนินงานให้ทราบเพื่อจะช่วยเร่งรัดอีกทางหนึ่ง สําหรับงบประมาณปี 
๒๕๕๖ เมื่อได้รับแล้วขอให้หน่วยที่ได้รับงบประมาณเกี่ยวกับงบลงทุนเตรียมจัดทําร่าง TOR หรือ
ประกวดราคารอได้เลย เมื่อได้รับงวดเงินจะได้ทําสัญญาเบิกจ่ายทันปีงบประมาณ 
          - การอบรม อปม. ในวันที่ ๑ - ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ ขอให้ดําเนินการ
พร้อม ๆ  กัน ซึ่งจะมีการแถลงข่าวในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕ โดย รมต.นร.(นายนิวัฒน์ธํารงฯ) เป็นประธานฯ 
ณ หอประชุม กปส. เวลาประมาณ ๑๔.๐๐ น. ขอให้ สพป. ประสานในรายละเอียดต่อไป และให้แต่ละ
จังหวัดแจ้งกําหนดวันอบรมให้ทราบด้วย  เพื่อจะได้ส่งหนังสือและเสื้อให้ก่อนวันอบรม เสื้อจํานวน ๖๒ ตวั 
ให้บริหารจัดการเอง สําหรับข้อมูลในหนังสือจะมีทั้งข้อมูลที่อบรมใน สปข. และ ส.ปชส. ซึ่งของ สปข. 
ไม่ได้จัดทํา PowerPoint ให้ ทั้งนี้เนื้อหาจะประกอบด้วย เรื่องของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
ที่ได้รับเพิ่มเติมจาก รมต.นร. ซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาล และได้บันทึก VCD ของรัฐมนตรีให้เรียบร้อย
แล้วซึ่งจะใช้ในพิธีเปิด อีกอย่างหนึ่งคือ VCD สารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทย จะแจกให้โดยนําไปเปิด
ในช่วงการอบรมตามเวลาที่เหมาะสม และที่จะทําเพิ่มให้คือ การเสียแผ่นดิน ๑๔ ครั้ง สําหรับเรื่องค่ารถ
ให้เหมาจ่าย ๓๐๐.- บาท หรืออาจจะบริหารจัดการตามความเหมาะสม วุฒิบัตรการอบรมของ ส.ปชส., 
สปข. และที่มาพบนายกรัฐมนตรี  อปส. จะดําเนินการและจัดส่งให้ สําหรับเรื่องเวลาการออกอากาศ
ทางวิทยุในพื้นที่ งบประมาณจํานวน ๕,๐๐๐ บาท ต้องบริหารจัดการตลอดทั้งปีงบประมาณ คือจะต้อง
มีเวลาสําหรับ อปม. มาจัดรายการ ซึ่งหากปีนี้ได้ผลดีปีต่อไปจะดําเนินการต่อ สําหรับบัตรของ อปม.  
จะจัดทําแบบ Smart Card ขอให้แต่ละจังหวัดส่งรายชื่อพร้อมรูปถ่าย หลังจากอบรมเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
  ปชส.ผู้แทนภาค ๔ ขอหารือเพื่อเป็นหลักการเกี่ยวกับเรื่องค่ารถเหมาจ่าย ๓๐๐.- บาท 
ว่างบประมาณจํานวน ๑๕,๐๐๐ บาท ที่ได้รับนั้น ขออนุญาตนํามาบริหารจัดการเองตามระยะทาง 
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  ปชส.ผู้แทนภาค ๘ รายงานว่า ในเรื่องของวุฒิบัตร ทาง ส.ปชส.กาญจนบุรี ขออนุญาต
จัดทําวุฒิบัตรในนามของจังหวัดกาญจนบุรีร่วมกับ กปส. ซึ่งได้เสนอผู้ว่าราชการจังหวัดไปแล้ว 
          - พิธีเปิดอาคาร สปข.๑ หลังใหม่ ได้นําเรียน รมต.นร. แล้ว แจ้งว่าจะไป
ร่วมงาน ทั้งนี้ได้มอบหมายให้ สลก. ประสานรายละเอียด โดยให้เขียนคํากล่าวเปิดของ รมต.นร. และ
ของ อปม. ที่ท่านจะไปร่วมงานด้วย 
          - เข้าร่วมการถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งสํานัก-
นายกรัฐมนตรีได้ไปถวายพระพรที่โรงพยาบาลศิริราช และบันทึกเทปถวายพระพร 
         - การประเมินสมรรถนะข้าราชการ ขอให้ อกจ. นําเสนอต่อที่ประชุม 
  อกจ. รายงานว่า การประเมินสมรรถนะข้าราชการ ได้แจ้งเวียนหนังสือลงวันที่ ๓๐ 
เมษายน ๒๕๕๕ ซึ่งมติที่ประชุมผู้บริหารเห็นชอบในหลักการในเรื่องของเส้นทางความก้าวหน้าและ 
ให้ผู้บริหารนําไปศึกษาและเสนอข้อปรับปรุงมายัง กกจ. ภายใน ๕ วัน ซึ่งมี สพท. เสนอปรับปรุงเพียง
หน่วยงานเดียว และได้สรุปนําเรียน อปส . เพื่อแจ้งเวียน และปีนี้จะต้องดําเนินการต่อเนื่อง  
มติที่ประชุมให้ประกาศใช้ในปี ๒๕๕๗ กลุ่มอัตรากําลัง กกจ. ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโครงการนี้ร่วมกับ
บริษัทที่ปรึกษา นําระบบมาพัฒนา โดยบริษัทจะนําเครื่องมือมาใช้ในการประเมินสมรรถนะและ
บุคลิกภาพของผู้ที่พร้อมจะขึ้นดํารงตําแหน่ง ผอ.สํานัก ซึ่งมีอยู่ ๒ ตําแหน่ง ที่ทําเป็นโครงการนําร่องคือ 
ปชส.อํานวยการระดับต้น และอํานวยการระดับสูง โดยสรุปปัญหาที่พบในองค์กรของ กปส. ว่าเมื่อขึ้นมา
ดํารงตําแหน่งแล้วถ้าไม่ได้ดํารงตําแหน่งอํานวยการต้นมาก่อน ต้องมาดํารงตําแหน่งในอํานวยการสูง  
๒ ปี จึงจะสามารถเรียนในหลักสูตร นบส. และเข้าไปสู่ตําแหน่ง รปส. ซึ่งเป็นคุณสมบัติเฉพาะที่ ก.พ. 
กําหนด การเตรียมพร้อมจะเตรียมในลําดับแรกคือ จากอํานวยการระดับต้นก่อนที่จะมาลองทดสอบ
เครื่องมือ บริษัทที่ปรึกษาเสนอ ๓ เครื่องมือ ซึ่งเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับการประเมินสมรรถนะทางการ
บริหาร และประเมินเกี่ยวกับเรื่องบุคลิกภาพที่เหมาะสมเข้าสู่ตําแหน่งผู้บริหารระดับสูงจะประเมิน 
๓๖๐ องศา โดยให้ผู้บังคับบัญชาระดับต้นกรอกข้อมูลผ่านออนไลน์ และผู้ใต้บังคับบัญชาประเมิน และ
ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียประเมิน ซึ่งเมื่อเสนอเข้าสู่ที่ประชุมมีความเห็นว่ายุ่งยากจึงเสนอขอตัด แต่การจะ
ตัดได้หรือไม่นั้นจะต้องให้ทางบริษัทและกลุ่มอัตรากําลัง กกจ. สรุปปัญหานําเข้าหารือในที่ประชุม
ผู้บริหาร ซึ่งจะขออนุญาตขอวาระ อปส. และ รปส. ทั้ง ๓ ท่าน เพื่อพิจารณาเรื่องเครื่องมือที่จะ
นํามาใช้ แต่การใช้เครื่องมือในปี ๒๕๕๗ ใช้เพื่อพัฒนาคนเข้าสู่ระบบไว้ก่อน เมื่อตําแหน่ง ผอ.สํานัก ว่าง 
หรืออํานวยการต้นว่าง และเปิดรับสมัครทุกคนก็มีสิทธิที่จะสมัคร แต่ในระหว่างที่เราพัฒนาระบบ  
หากมีประเด็นที่จะขอความคิดเห็นเพิ่มเติม กกจ. รับที่จะประมวลปัญหาทั้งหมด เพื่อที่จะสรุปนําเสนอ
ในคณะทํางานและผู้บริหารได้ทราบ ปี ๒๕๕๗ หากจะนําเครื่องมือมาใช้อย่างไรจะเหมาะสมกับ กปส. 
ซึ่งจะนําไปสู่กระบวนการในการจัดอบรมเตรียมพร้อมคนเข้าสู่ตําแหน่ง จะจัดอบรมอย่างไรให้ตรงกับ
ความต้องการของส่วนราชการ นี่คือวัตถุประสงค์เป้าหมายหลัก  ของโครงการนี้ 
  ผอ.สปข.๓ เสนอความเห็นว่า สําหรับกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับเส้นทางความก้าวหน้า  
มีข้อแม้ว่าที่ อกจ. แจ้งว่าผู้ที่ดํารงตําแหน่งชํานาญการพิเศษ ถ้าไปดํารงตําแหน่งอํานวยการสูงแล้ว 
จะขาดสิทธิ์บางอย่าง เพราะเนื่องจากไม่ได้ดํารงตําแหน่งอํานวยการระดับต้นมาก่อน แต่มีกรณีหนึ่ง 
เมื่อการรับสมัครผู้ช่วยปลัดฯ กับ รปส. ของ กปส. มีอยู่ ๒ รายที่ดํารงตําแหน่งอํานวยการระดับสูงไม่ครบเกณฑ์ 
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จึงขอทราบว่ามีการเทียบอย่างไรจึงทําให้ทั้ง ๒ รายมีสิทธิ์สมัครได้ กรณีนี้เป็นตัวอย่างว่าชํานาญการ
พิเศษจะทําเช่นนี้ได้หรือไม่ 
  อกจ. รับที่จะนําเป็นข้อมูลหารือไปยัง กจ. ของ สปน. ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการ 
รับสมัคร คัดเลือก และพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้น และจะนํามารายงานให้ทราบต่อไป 
         - ตําแหน่ง รปส. ที่จะว่างลง ต้องการให้ดําเนินการอย่างรวดเร็ว 
         - ปี  2555 มีน โยบายที่ จะจั ดสรรงบประมาณให้แต่ ละ  สปข .  
ที่ดําเนินการจัดการประชุม ครม.สัญจรไปแล้ว แต่เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ จึงขอเปลี่ยนเป็น
จัดสรรให้ในปีงบประมาณในปีต่อไปแทน 
         - เรื่องอาเซียนพยายามที่จะให้ความสนใจเพราะในปี 2558 ก้าวเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน ฉะนั้นข้อมูลต่าง ๆ กิจกรรม งบประมาณ ต้องมีรายละเอียดครบถ้วน ซึ่งงบประมาณ 
ด้านอาเซียนจะตั้งไว้จํานวนมาก และ กปส. จะตั้งหน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องอาเซียนโดยเฉพาะ 
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   1.2 รปส.(นางลดาวัลย์ฯ) แจ้งต่อที่ประชุม 
         - ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือจัดคอนเสิร์ตกวางสี ดําเนินการ
เสร็จเรียบร้อยแล้ว กลุ่มเป้าหมายให้ความสนใจมากเกินกว่าที่หอประชุมจะรองรับได้ ซึ่งจะต้อง 
ไปกําหนดวิธีบริหารจัดการใหม่เพื่อให้ทุกคนมีความพึงพอใจ ในปีต่อไปหากจัดที่ กปส. อีก จะต้องมี
วงจรปิดด้านล่างเพื่อให้ประชาชนที่ไม่สามารถเข้าชมในหอประชุมได้รับชม อธิบดีจีนพึงพอใจมาก  
ซึ่ง รปส.(น.ส.อัมพวันฯ) ได้มาร่วมต้อนรับแขกด้วย 
         - การประชาสัมพันธ์งานเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ งานเฉลิม- 
พระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ระหว่างวันที่ 1 – 28 กรกฎาคม 2555 ขณะนี้
ป้ายตราสัญลักษณ์ได้นําขึ้นประดับตามสถานีโทรทัศน์ช่องต่าง ๆ แล้ว สพป. จะดําเนินการตามแผน
ต่อไป ส่วนเรื่องการประสานการถ่ายทอดต่าง ๆ ได้ประสานสื่อเรียบร้อยแล้ว  
         - การประชาสัมพันธ์งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม 
๒๕๕๕ ระหว่างวันที่ 1 – 31 สิงหาคม 2555 ป้ายตราสัญลักษณ์ สพป. จะได้ประสานในรายละเอียดต่อไป 
         - งาน 150 ปี พระราชสมภพสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี  
พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ซึ่งทางยู เนสโก้ประกาศยกย่องให้ เป็นบุคคลสําคัญผู้ มีผลงานดีเด่น 
ด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาธารณสุข กิจกรรมจะมีทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และ
ต่างประเทศ ขอให้สื่อของ กปส. และเครือข่ายร่วมกันประชาสัมพันธ์อย่างกว้างขวาง 
         - อปส. มอบหมายให้เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์
อาเซียน หน่วยงานต่าง ๆ ได้รับทราบแล้วว่า กปส. ได้ปรับแผนโครงการกิจกรรมของ กปส. มี 3 โครงการ 
ที่เสนอไป ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2555 ปนร. จะเป็นประธานฯ นําเสนอนายกรัฐมนตรี คณะกรรมการ 
คณะกรรมการอาเซียนแห่งชาติ  ๑. เป็นเรื่องของการสร้างความตระหนักรู้  ๒. การเตรียมความพร้อม 
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ของภาคประชาชน และ 3. โครงการตั้งสถานีโทรทัศน์อาเซียน สนผ. ในฐานะคณะกรรมการ
ประชาสัมพันธ์แห่งชาติ จะต้องทํา Workshop หลังจากนายกรัฐมนตรีกล่าวเรียบร้อยแล้ว และ กปส. 
ในฐานะเป็นอนุกรรมการประชาสัมพันธ์อาเซียนต้องติดตามเรื่องว่าหน่วยงานต่าง ๆ ดําเนินการไปอย่างไร  
และมีตัวชี้วัดในเชิงปริมาณและคุณภาพของงานเพื่อส่งให้กรรมการอาเซียนแห่งชาติ และส่งให้
คณะกรรมการสนเทศของอาเซียนในระดับต่างชาติด้วย การจัดสัมมนาไม่ควรเกินกลางเดือนหน้า จะได้
เป็นการติดตามงาน โดยเชิญสภาพัฒน์ฯ มาให้ความรู้ ขอความร่วมมือ ผอ.สปข.1-8 และ ปชส. ว่า 
ขณะนี้กระทรวงพาณิชย์ กรมเจรจาการค้า ได้ตั้งพาณิชย์จังหวัดเป็นหน่วยงานที่ดําเนินกิจกรรมในส่วน
ภูมิภาค กระทรวงวัฒนธรรมฯ ตั้งวัฒนธรรมจังหวัด กปส. แจ้งแล้วว่าโครงการสร้างความตระหนักรู้ 
กปส. จะเปิดศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียน 8 ศูนย์ รวม 1 ศูนย์คือที่ส่วนกลาง ให้นําข้อมูลมาไว้ที่ กปส. 
ซึ่งได้เปิดเว็บไซต์แล้วคือ www.ASEANTHAI.net ขอให้ผู้บริหาร โดยเฉพาะในส่วนภูมิภาคดําเนินการ
กิจกรรมใดที่เกี่ยวข้องกับอาเซียนขอให้ส่งผ่านข้อมูลซึ่ง สปต. ดูแลอยู่ในนาม กปส. และในนามประเทศไทย 
ขณะนี้อยู่ระหว่างพัฒนาหน้าเว็บไซต์ให้ดูสวยงามขึ้น 
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    1.3 รปส.(นางเตือนใจฯ) แจ้งต่อที่ประชุม 
         - ได้รับมอบหมายจาก อปส. ให้ไปชี้แจงงบประมาณ ๓ คณะคือ ๑. เรื่อง
ของภาคใต้ ๒๑.๑ ล้านบาท ซึ่งสามารถชี้แจงผ่านโดยงบประมาณที่เสนอขอไม่ถูกตัด สําหรับอีก  
๒ คณะคือเรื่องของการฝึกอบรมพัสดุต่าง ๆ  โดยเฉพาะเรื่องของงบลงทุนถูกซักถามมาก เพราะว่า
ก่อนที่จะไปชี้แจงงบประมาณ จะมีการรายงานว่า กปส. ทําคะแนนไว้เท่าใด งบเบิกไปแล้วเท่าไหร่  
ซึ่งคณะสุดท้ายพยายามชี้แจงแล้วว่า กปส. โดนตัดในระดับของสํานักงบประมาณมาแล้ว ๒๐๙ ล้าน
บาท แต่โดยหลักการแล้วต้องตัด ซึ่งคณะกรรมาธิการฯ มองว่าเพิ่งพิจารณาของ สปน. เหมือนกัน
เกี่ยวกับเรื่องของการประชาสัมพันธ์ จึงขอตัดงบของ กปส. จํานวน ๒๗ ล้านบาท ได้พยายามชี้แจงว่า 
เป็นคนละส่วนกัน งบประมาณที่ สปน. ตั้งไว้จะนําไปใช้ในส่วนอื่น ๆ แต่การใช้สื่อของ กปส. โดยมากจะ
เป็นการขอความร่วมมือ งบประมาณที่ กปส. ขอทั้งหมดจํานวน ๑,๖๐๕ ล้านบาท คณะนี้ถูกตัดไป  
๕ ล้านบาท สรุปว่าปีนี้ กปส. ถูกตัดงบประมาณจํานวน ๑๕ ล้านบาท และขอขอบคุณ ผอ.สํานัก/กอง 
ที่สนับสนุนข้อมูล  
         - ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ จะใช้ระบบ PMS การรายงานผลการปฏิบัติราชการ 
การบริหารเงินของแต่ละสํานัก/กอง รวมทั้งเรื่องของการปฏิบัติงานของแต่ละบุคคล (งาน/เงิน/คน) 
อย่างเป็นรูปธรรมและเชิงประจักษ์ สิ่งนี้จะเป็นสิ่งที่ยืนยันว่าท่านได้ทํางานจริง ขอความร่วมมือ ผอ.
สํานัก/กอง แจ้งเจ้าหน้าที่รายงานผลในระบบ PMS ด้วย 
         - การประเมินสมรรถนะข้าราชการ ขอให้ตั้งใจในการสอบ จะมีการอบรม
ให้เป็นผู้นํา และจะมีหลักสูตรอบรมซึ่งจะให้ผู้บริหารระดับปลัดฯ รองปลัดฯ อปส. รปส. ได้เรียนตามที่
นายกรัฐมนตรีสั่งการ เป็นหลักสูตรซึ่งเกี่ยวกับเรื่องของการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ ๒๐๐ คน  
ควรจะได้เรียนซึ่งจะทําให้การแก้ไขปัญหาของ กปส. เป็นระบบและเป็นเหตุเป็นผล สําหรับการสอบ 
จะยกเลิกทุก ๒ ปี 

/- การพิจารณาปรับปรุง......... 
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         - การพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของ กปส .  ซึ่งได้ มีการประชุมเรียบร้อยแล้ว ต้องมีการพิจารณาทบทวนปรับปรุงหลักเกณฑ์ 
การประเมินผลการปฏิบัติราชการของ กปส. เนื่องจากต้องการทําให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ปัญหาของ 
กปส. คือ ในการประเมินผลเนื่องจากอิงกลุ่มคือ แต่ละสํานัก/กอง ไปตั้งค่าคะแนนเองดังนั้นจึงไม่เป็น
มาตรฐานเดียวกันทําให้เกิดความเหลื่อมล้ํา ดังนั้นจึงมีการประชุมโดยคณะกรรมการจะออกกฎเกณฑ์ว่า 
ในแต่ละรอบประเมินจะนําผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการในสํานัก/กองของท่านจะจัดตามกลุ่ม
ตามผลคะแนน คือทุกสํานัก/กอง จะต้องประเมินในระดับนี้ด้วยผลงานจริงของแต่ละบุคคล PMS 
สําคัญซึ่งจะเป็นหลักฐานยืนยันได้ว่าบุคคลนั้นทํางานเข้ามาอยู่ใน ๕ ระดับนี้หรือไม่ ได้แก่ ดีเด่น๑ คือ 
๙๕ – ๑๐๐ ดีเด่น๒ คือ ๙๐ – ๙๔ ดีมาก๑ คือ ๘๕ – ๘๙ ดีมาก๒ คือ ๘๐ – ๘๔ ดีคือ ๗๐ – ๗๙ 
พอใช้คือ ๖๐ – ๖๙ และต้องปรับปรุงคือต่ํากว่า ๖๐ จะเป็นเกณฑ์ให้ทุกสํานัก/กอง ต้องประเมิน 
ในเกณฑ์นี้เท่านั้น สําหรับแบบการประเมินจะรวมเหลือ ๒ แผ่น โดยนําแบบ ปร.๒ และ ๒-๑ เดิม มารวม
ไว้ในแผ่นเดียวกันและแบบ ปร.๒-๑ การรายงานผลการปฏิบัติราชการรายบุคคล จะเป็นการรวบรวม 
ปร.๒-๒ และ ๒-๓ เดิมมารวมไว้ในแผ่นเดียวกัน 
  5. มาตรการปรับปรุงอัตรากําลังของส่วนราชการ (โครงการเกษียณอายุราชการก่อน
กําหนด) ประจําปี ๒๕๕๖ กปส. มีผู้ที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ ๓๒ คน จากผู้สมัครทั้งหมด ๔๒ คน ซึ่งจะมี
สํารอง ๑๐ คนตามลําดับ และหลักเกณฑ์ที่เพิ่มขึ้นมาในปี 2555 คือ มีภาระจําเป็นต้องดูแลบิดา 
มารดา บุตร และคู่สมรส ที่มีปัญหาสุขภาพร้ายแรง ต้องมีใบรับรองแพทย์ และใบรับรองจาก
ผู้บังคับบัญชาว่าไม่สามารถปฏิบัติราชการได้จริง ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการเปิดให้ถอนใบสมัคร ระหว่าง
วันที่ 23 – 27 กรกฎาคม 2555 ซึ่งผู้ที่ ได้เข้าโครงการจะต้องมีการสอนงาน/ถ่ายทอดงาน 
ก่อนเกษียณด้วย 
 
 

    1.4 รปส.(น.ส.อัมพวันฯ) แจ้งต่อที่ประชุม 
         - การไปชี้แจงงบประมาณได้มาด้วยความยากลําบาก ผลการปฏิบัติงาน
ของ กปส. มักเบิกจ่ายไม่ทันเวลา โดยเฉพาะหน่วยงานสื่อ ขอความร่วมมือ ผอ.สํานัก/กอง ทุกท่าน  
ได้กรุณาเร่งรัดการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามตัวชี้วัดและตามไตรมาส ทั้งการเงินและผลงานที่จะต้องปฏิบัติ 
ซึ่งได้ทําหนังสือถึง ผอ.สํานัก/กอง หลายเรื่อง เพื่อขอให้จัดส่งรายละเอียดต่าง ๆ 
         - ทีวีดาวเทียม พบว่าช่อง Food planet ของ กปส. ยังมีโฆษณาเพิ่ม
สมรรถนะทางเพศอย่างชัดเจน ขอความร่วมมือ ผอ.สปข.1 ตรวจสอบโฆษณาดังกล่าวด้วย และขอให้ทุก 
สปข. เร่งปรับปรุง เพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญสําหรับ กปส. ขณะนี้การตรวจสอบข้อมูลโดย กสทช.  
จะเริ่มชัดเจนขึ้นเรื่อย ๆ หน่วยงาน กสทช. โดยคุณสุภิญญาฯ ได้ให้สัมภาษณ์กับคุณสุภาพ  คลี่ขจาย 
ชัดเจนว่า กสทช. จะเข้ามาคุมเรื่องทีวีดาวเทียมและวิทยุชุมชนอย่างแน่นอน โดยเฉพาะสาระ ซึ่ง กปส. 
จะเป็นหน่วยงานแรกที่จะตรวจสอบ ว่าได้ทําตามนโยบายที่ขอเป็นประเภทบริการสาธารณะหรือไม่ คือ
สาระประโยชน์กับรายการอื่น ๆ 70 : 30 เพราะฉะนั้นขอให้ ผอ.สปข.1-8, ผอ.สนข. และ ผอ.สวท.  
ตรวจสอบทั้งวิทยุและโทรทัศน์ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์โดยด่วน เดือนหน้ากรุณาอย่าให้มีภาพและเนื้อหา
สาระที่เป็นเชิงไม่เหมาะสมกับด้านของ กปส. ออกไปอีก เพราะเดือนหน้าจะต้องไปเริ่มรายงานผลแล้ว 

/3. กสทช. ……… 
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   3. กสทช. มีกองทุนพัฒนาสื่อ เพราะฉะนั้นหากหน่วยงานใดมีโครงการที่น่าสนใจ
สามารถเสนอไปยัง กสทช. ได้ เช่น เรื่องอาเซียน การทําช่องอาเซียนภาษาไทยทางด้านวิทยุของ  
ผอ.สวท. หรือช่องอาเซียนภาษาอังกฤษของ ผอ.สนข. สามารถที่จะเสนอได้ รวมทั้งเรื่องของการ 
รับบทบาทเป็นผู้พัฒนาบุคลากรด้านสื่อ ซึ่ง กสทช . มีแนวโน้มจะให้หน่วยงานที่ มีความพร้อม 
เป็นผู้รับช่วงไปดําเนินการต่อ เรื่องนี้ กปส. สามารถที่จะเสนอตัวได้ แล้วกระจายจากสถาบันฯ ไปสู่ 
สปข. ได้ เรื่องอาเซียนกําลังอยู่ในความสนใจสูงสุดของรัฐบาลขณะนี้ วันที่ 26 ก.ค.55  รัฐบาลจะใช้
เวลา 1 วันทํา Workshop อาเซียน วันนี้ รปส.(นางลดาวัลย์ฯ) ได้เชิญประชุมด่วน โดยเชิญกระทรวง
ต่ างประเทศมาร่ วมประชุมด้ วย  เพราะฉะนั้ นที่ ขอให้ท่ านรายงานมานี้  หลายท่ านส่ งมา 
ยังไม่มีความชัดเจนว่าแต่ละหน่วยที่มีสื่ออยู่ในกํากับได้จัดรายการชื่ออะไรบ้าง ออกอากาศวันเวลาใด 
คลื่นอะไร เป็นภาษาอะไร ขอความกรุณาแจ้งรายละเอียดเพื่อให้ อปส. หรือ รปส.(นางเตือนใจฯ)  
เป็นข้อมูลประกอบในการที่จะไปชี้แจงว่า กปส. สนับสนุนอะไรบ้าง ในการเข้าร่วม Workshop ในครั้งนี้ 
และขณะนี้ สทท. กําลังจัดทํา Workshop ผู้สื่อข่าวทั่วประเทศ ซึ่งดําเนินการเสร็จไปแล้ว 1 รุ่น จัดที่
จังหวัดนครนายก อีกรุ่นกําลังดําเนินการ คือผู้สื่อข่าวโทรทัศน์ทั้งหมดโดยใช้งบของ สทท. เพื่อให้
ผู้สื่อข่าวของ กปส. ทั่วประเทศได้มีการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ร่วมกัน และทํางานร่วมกัน สร้างเครือข่าย
ร่วมกัน เช่นเดียวกับที่ อปส. อบรม อปม. ซึ่งคาดว่าจะส่งผลให้การทํางานภาพรวมนั้นดีขึ้น 
  4. ขอขอบคุณผู้บริหารทุกท่านที่ไปร่วมงาน “24 ปี NBT GREEN ที่พึ่งพาของประชาชน” 
ปีนี้จัดงานเป็นพิเศษ นําเสนอเรื่องของสาธารณะประโยชน์และการกุศลต่อยอดจากที่ กปส. ได้ทําไปแล้ว 
ขณะนี้เงินที่ได้รับบริจาคช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งด้อยโอกาสของมูลนิธิศิริราชพยาบาล ได้ตัวเลขประมาณ 
5 ล้านบาทเศษ แต่ยอดจริงเข้ามาแล้วประมาณ 3.9 ล้านบาท ส่วนร้านค้าที่มาจัดในงานก็ได้รับความ
ร่วมมือจากกระทรวง ทบวง กรมต่าง ๆ เป็นจํานวนมาก เช่น ถูกทั้งแผ่นดิน ธงฟ้า ซึ่งหลายท่านที่ไปร่วมงาน 
มีความพึงพอใจ กระทรวงสาธารณสุขนําแพทย์มาร่วมงานมีความพอใจ ขออนุญาตว่าขอมาจัด 
ทุกสัปดาห์ เนื่องจากเป็นบริการสาธารณะ สทท. อนุญาตให้จัดเดือนละครั้ง มีทั้งของถูกและการบริการ
ทางการแพทย์ 
 

 มติที่ประชุม  รับทราบ    
 

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 6/๒๕๕5  
   ลนก. รายงานว่า สืบเนื่องจากการประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ 6/๒๕๕5 เมื่อวันที่ 
22 มิถุนายน 2555 ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดส่งรายงานการประชุมให้สํานัก/กองแล้ว มีผู้ขอแก้ไข 
รายงานการประชุม ดังนี้ 
  รปส.(น.ส.อัมพวันฯ) ขอแก้ไขรายงานการประชุม หน้า 7 บรรทัดที่ 7 หลักการทํางานคือ 
การให้เกียรติซึ่งกันและกัน ขอเพิ่ม แต่ไม่ต้องเกรงใจกันในเรื่องงาน 
  ผอ.สปต. ขอแก้ไขรายงานการประชุม หน้า 22 ย่อหน้าแรก จาก (Vietnam Agency : 
VNA) เป็น (Vietnam News Agency : VNA) โดยให้เพิ่มคําว่า News 
  ผู้แทน อกจ.(น.ส.กันยรัตน์ฯ) ขอแก้ไขรายงานการประชุม หน้า 5 บรรทัดที่ 3 - 4 
จาก ตามคุณสมบัติที่กําหนดคือ ดํารงตําแหน่งประเภทอํานวยการต้นมาแล้ว 1 ปี เป็น ตามคุณสมบัติ 
ที่กําหนด กรณีตําแหน่ง ผอ.สํานัก ต้องดํารงตําแหน่งประเภทอํานวยการต้นมาแล้ว 1 ปี 

 /จึงขอเสนอให้ที่ประชุม......... 
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  จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้บริหารรับรองรายงานการประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ 6/๒๕๕5 
เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2555 ตามที่มีผู้ขอแก้ไข 
 

 มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 6/๒๕๕5 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2555 
ตามที่มีผู้ขอแก้ไข 
 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
   ๓.๑ รายงานความคืบหน้าการดําเนินงานตามแผนการปฏบัิติงานและการใช้จ่าย 
          เงินงบประมาณ ประจําปี 2555 ณ วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕ 
         ฝ่ายเลขานุการฯ รายงานว่า สืบเนื่องจากการประชุมผู้บริหารครั้งที่ 6/๒๕๕๕ 
เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน ๒๕๕๕ ที่ประชุมมีมติรับทราบการดําเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน การใช้จ่ายเงิน
งบประมาณ ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2555 
  อกค.รายงานว่า ตามที่ กปส. มีคําสั่งเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดและติดตาม 
การใช้จ่ายเงินงบประมาณประจําปี 2555 เพื่อให้การใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี เป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล แผนการปฏิบัติราชการ และแผนการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณของ กปส. และขอรายงานความคืบหน้าการดําเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานและการ 
ใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจําปี 2555 ดังนี้ 
   1. คณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2555 ได้จัดประชุมเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2555 ได้สรุปความคืบหน้าการเบิกจ่ายงบประมาณจาก
ระบบ GFMIS ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2555 โดยจําแนกตามหมวดรายจ่ายและจําแนกตามสํานัก/กอง 
ปรากฏว่าในภาพรวมมีการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจํานวน 989.580 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 63.22 
ตามมติ ครม. จะต้องเบิกจ่ายได้ร้อยละ 69.83 ซึ่งต่ํากว่าเป้าหมาย ร้อยละ 6.61  
       รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ 
       ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2555 
หมวดรายจ่าย จํานวนเงิน เบิกจ่าย คงเหลือ เบิกจ่าย 

ร้อยละ 
ค่าเป้าหมาย 

69.83 
งบบุคลากร 805,937,500 576,672,116 229,265,384 71.55 / 
งบดําเนินงาน 509,205,975 381,683,158 127,522,817 74.96 / 
งบลงทุน 114,223,000 8,981,152 105,241,848 7.86  
งบเงินอุดหนุน 847,600 97,624 749,976 11.52  
งบรายจ่ายอื่น  135,188,225 22,146,229 113,041,996 16.38  

รวม 1,565,402,300 989,580,279 575,822,021 63.22  
 

/2. รายงานผลการ……… 
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   2. รายงานผลการดําเนินงานเกี่ยวกับงบลงทุน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ 
วงเงินงบประมาณ 114,223,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 7.86 ต่ํากว่าเป้าหมายร้อยละ 38.29 ทั้งนี้ 
ตามมติ ครม. ควรเบิกจ่ายได้ร้อยละ 46.51 
  โครงการที่ อยู่ ในความรับผิดชอบของ  สพท .  วงเงิน  ๑๑๔ ,๒๒3,000 บาท  
มีรายละเอียด ดังนี้ 
   - โครงการจัดหาอุปกรณ์ผลิตข่าวโทรทัศน์ สํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด 
24 ชุด วงเงิน 16,823,000 บาท อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา ครั้งที่ 2 ย่ืนซองเสนอราคา 
ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2555 
   - โครงการจัดหาอุปกรณ์ห้องส่งโทรทัศน์พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ สถานีวิทยุ
โทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดอุบลราชานี จํานวน 1 ชุด พร้อมติดตั้ง (ทดแทนของเดิม) วงเงิน 
66,000,000 บาท ดําเนินการประกวดราคาและได้ผู้เสนอราคา เสนอเรื่องถึงปลัดสํานักนายก-
รัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติ เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2555 
   - โครงการจัดหาอุปกรณ์เครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ส่วนควบสําหรับงาน 
พระราชพิธีและงานพระราชกรณียกิจ จํานวน 1 ชุด วงเงิน 9,000,000 บาท ดําเนินการเบิกจ่าย
เรียบร้อยแล้ว จํานวน 8,981,152 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.79 
   - โครงการปรับปรุงอาคารหอพักสถาบันการประชาสัมพันธ์ จํานวน 1 หลัง 
วงเงิน 10,000,000 บาท ดําเนินการยกเลิกผู้เสนอราคาทั้ง 3 ราย เนื่องจากเสนอราคาไม่ถูกต้องตาม
เงื่อนไขข้อกําหนด และจะดําเนินการประกาศประกวดราคาใหม่ ครั้งที่ 2 ภายในเดือนสิงหาคม 2555  
   - โครงการก่อสร้างอาคารที่ทําการ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัด
ภูเก็ต จํานวน 1 หลัง วงเงิน 62,000,000 บาท ผูกพันปีงบประมาณ พ .ศ.2555 จํานวน 
12,900,000 บาท ผูกพันปีงบประมาณ พ.ศ.2556 จํานวน 49,600,000 บาท ผลการดําเนินงาน
อยู่ระหว่างคณะกรรมการฯ กําหนดราคากลาง จะแล้วเสร็จภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2555 
      3. รายงานผลการดําเนินงานเกี่ยวกับงบรายจ่ายอื่น วงเงิน 135,188,225 บาท 
เบิกจ่ายได้จํานวน 22,952,103.51 บาท คงเหลือ 112,236,121.49 บาท คิดเป็นร้อยละ 
16.38 มีรายละเอียด ดังนี้ 
   3.1 โครงการประชาสัมพันธ์ตามแผนพัฒนาในเขตเฉพาะกิจในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนใต้ ซึ่งต้องรายงานสํานักงบประมาณทุกวันพุธ โดย สนผ. เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ จํานวน 
22,578,000 บาท จํานวน 7,304,716.66 บาท คงเหลือ 15,273,283.34 บาท คิดเป็นร้อยละ 
31.72 ประกอบด้วย 3 โครงการ  
         3.1.1 ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการรายการมายไอดอลคนต้นแบบจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ (ด้านพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้) จํานวน 15,600,000 บาท เบิกได้ จํานวน 
4,204,390.61 บาท คงเหลือ จํานวน 11,395,609.39 บาท 
         3.1.2 ค่าใช้จ่ายในการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ต้านยาเสพติด (ด้านพัฒนา
จังหวัดชายแดนภาคใต้) จํานวน 1,478,000 บาท เบิกได้ 163,085 คงเหลือ 1,314,915 บาท 

/3.1.3 ค่าใช้จ่ายในการ……… 
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         3.1.3 ค่าใช้จ่ายในการดําเนินรายการศาสนาความจริงที่ต้องเปิดเผย 
(ด้านพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้) จํานวน 5,500,000 บาท เบิกจ่ายได้ 2,937,241.05 บาท  
คงเหลือ 2,562,758.95 บาท 
   3.2 ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ นโยบายเร่งด่วนและภาวะวิกฤติ โดย 
สนผ. เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ จํานวน 14,500,000 บาท เบิกได้ จํานวน 7,139,277.62 บาท 
คงเหลือ 7,360,722.38 บาท คิดเป็นร้อยละ 48.67 การดําเนินงานอยู่ระหว่างดําเนินการเร่งรัด
เบิกจ่าย 
   3.3 ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการสํานักข่าวแห่งชาติ โดย สนข. เป็นผู้รับผิดชอบ 
จํานวนเงิน 12,900,000 บาท เบิกจ่ายได้ 4,038,966.95 บาท คงเหลือ จํานวน 8,861,033.05 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 26.80 ขณะนี้อยู่ระหว่างดําเนินการ 
   3.4 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย 
โดย สทท. เป็นหน่วยงานผู้รับผิดชอบ จํานวนเงิน 47,500,000 บาท ขณะนี้ยังไม่มียอดการเบิกจ่าย 
ประกอบด้วย 2 โครงการ ได้แก่ 
         3.4.1 โครงการจัดหาระบบบริหารจัดการข้อมูลและจัดเก็บข้อมูลกลาง 
จัดหาระบบนําเข้าสัญญาณ ออกอากาศ และจัดหาชุดตัดต่อภาพเสียงสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย 
จํานวน 42,000,000 บาท การดําเนินงานอยู่ระหว่างดําเนินการจัดทําขอบเขตของงานฯ และจะเริ่ม
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2555  
         3.4.2 โครงการจัดสร้างโรงจอดรถถ่ายทอดนอกสถานที่ รถรายงานข่าวสด
และรถดาวเทียมเคลื่อนที่ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จํานวน 5,500,000 บาท การดําเนินงาน
อยู่ระหว่างการออกแบบ คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณวันที่ 30 กรกฎาคม 2555 
   3.5 ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ โดยการกระจายภาพและเสียงผ่าน
โครงข่ายบรอดแบนด์ความเร็วสูง (ระยะที่ 1) โดย สนข. เป็นหน่วยงานผู้รับผิดชอบ จํานวนเงิน 
31,560,000 บาท ขณะนี้ยังไม่มีการเบิกจ่าย อยู่ระหว่างดําเนินการประกาศประกวดราคา และจะ
สามารถเปิดซองเสนอราคาในวันที่ 31 สิงหาคม 2555 
   3.6 ค่าใช้จ่ายเดินทางต่างประเทศชั่วคราว จํานวน ๖,๑๕๐,๒๒๕ บาท โดย 
สปต. เป็นผู้รับผิดชอบเบิกจ่ายได้ จํานวน ๔,๔๖๒,๔๒๒.๒๘ บาท คงเหลือ จํานวน ๑,๖๘๗,๘๐๒.๗๒ บาท 
คิดเป็นร้อยละ ๗๒.๕๖ ผลการดําเนินการอยู่ระหว่างดําเนินการเร่งการเบิกจ่าย หากมีเงินเหลือจ่าย 
จะขอเสนอมาใช้ในภารกิจเดินทางไปต่างประเทศแทนเงินรายได้ต่อไป 
  ๔. รายงานผลการดําเนินงานงบเงินอุดหนุน รวม ๕ รายการ วงเงิน ๘๔๗,๖๐๐ บาท 
โดย สปต. เป็นผู้รับผิดชอบเบิกจ่าย จํานวน๙๗,๖๒๓.๗๓ บาท คงเหลือ จํานวน ๗๔๙,๙๗๖.๒๗ บาท 
คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๕๒ ขณะนี้อยู่ระหว่างดําเนินการ ซึ่งจะสามารถเบิกจ่ายหมดในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๕ 
  ๕. รายงานผลการดําเนินงานเงินกันเบิกเหลื่อมปี ๒๕๕๔ 
      ๕.๑ งบกลาง จํานวน ๔ โครงการ วงเงิน ๑๗๔,๔๗๘,๓๓๐.๔๘ บาท  

 
/- โครงการเฉลิมพระเกียรติ……… 
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      - โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธี
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ โดย สพป. เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบ วงเงินคงเหลือ 
๑๒,๔๗๔,๑๘๐.๔๘ บาท อยู่ระหว่างดําเนินการขอส่งคืนเงิน จํานวน ๑๐,๘๒๔,๑๘๑.๔๘ บาท และ
จัดทํารายละเอียดการใช้งบประมาณส่วนที่จะดําเนินการต่อ จํานวน ๑,๖๕๐,๐๐๐ บาท 
      - โครงการจัดซื้อทดแทนรถผลิตรายการนอกสถานที่ พร้อมอุปกรณ์พิเศษระบบ 
Digital Full High Difinition ๑ คัน วงเงิน ๑๒๗,๔๑๕,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างดําเนินการตามสัญญา 
อยู่ระหว่างดําเนินการเบิกจ่ายเงินงวดที่ ๒ 
      - โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดหาอุปกรณ์วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
ทดแทนของเดิมที่ได้รับความเสียหายอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง วงเงิน 
๑,๐๖๖,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างดําเนินการตามสัญญา 
      - โครงการก่อสร้างอาคารที่ทําการทดแทนของเดิมที่ได้รับความเสียหายจาก
เหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง โดย สพท. เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ วงเงิน  ๓๓,๕๒๓,๑๕๐ บาท 
อยู่ระหว่างตรวจรับงาน 
      ๕.๒ งบลงทุน จํานวน ๒ โครงการ วงเงิน ๗๐,๐๒๓,๔๕๗ บาท 
   - ค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ศูนย์ข่าวโทรทัศน์ภูมิภาคพร้อมชุดผลิตรายการ
โทรทัศน์ และชุด Settelite Up Link สําหรับ สคท.นครราชสีมา ๑ ชุด โดย สพท. เป็นผู้รับผิดชอบ 
วงเงิน ๑๖,๐๖๗,๗๗๗ บาท อยู่ระหว่างคู่สัญญาติดตั้งอุปกรณ์ 
   - อุปกรณ์ผลิตรายการโทรทัศน์นอกสถานที่ (OB) พร้อมรถยนต์และอุปกรณ์
เชื่อมโยงสัญญาณโทรทัศน์ดาวเทียมสําหรับ สทท .สุราษฎร์ธานี และจันทบุรี ๒ ชุด วงเงิน 
๕๓,๙๕๕,๖๘๐ บาท อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย 
      ๕.๓ งบรายจ่ายอื่น จํานวน ๑ โครงการ วงเงิน ๑๖,๙๗๙,๐๐๐ บาท  
   - โครงการพัฒนาประสิทธิภาพสถานีวิทยุโทรทัศน์ อยู่ระหว่างดําเนินการ 
ตามเบิกจ่ายเงินงวดที่ ๒ และงวดสุดท้าย จํานวน ๑๔,๔๓๒,๑๕๐ บาท  
(รายละเอียดดังเอกสารที่แจกต่อที่ประชุมแล้ว) 
  อปส. แจ้งว่า ขอให้หน่วยงานต่าง ๆ ที่ยังไม่ได้เบิกจ่ายหรือเบิกจ่ายล่าช้า ให้เร่งรัด 
การเบิกจ่ายด้วย และได้แจ้งแล้วว่าให้แต่ละหน่วยงานส่งขั้นตอนการทํางาน ผู้รับผิดชอบ หมายเลข
โทรศัพท์ติดต่อ เพื่อเป็นการติดตามการทํางานอีกทางหนึ่ง 
 

 มติที่ประชุม  รับทราบ และให้หน่วยงานที่ยังไม่ได้เบิกจ่ายหรือเบิกจ่ายล่าช้า 
เร่งรัดการเบิกจ่าย พร้อมกับแจ้งรายละเอียดข้ันตอนการทํางาน ผู้รับผิดชอบ หมายเลขโทรศัพท์ 
เพ่ือเป็นการติดตามงานอีกทางหนึ่ง 
 

   3.2 สรุปผลการประชาสัมพันธ์การจัดงานฉลองพุทธชยันตี 2600 ปี  
         แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า 
         ฝ่ายเลขานุการฯ รายงานว่า สืบเนื่องจากการประชุมผู้บริหารครั้งที่ 6/๒๕๕๕ 
เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน ๒๕๕๕ ที่ประชุมมีมติรับทราบผลการประชาสัมพันธ์การจัดงานฉลองพุทธชยันตี 
2600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า 

/ผอ.สพป. รายงานว่า......... 
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  ผอ.สพป. รายงานว่า ในเดือนกรกฎาคม 2555 สพป. ได้รวบรวมผลการดําเนินการ
ด้านการประชาสัมพันธ์การจัดงานฉลองพุทธชยันตี 2600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า จากหน่วยงาน
ต่าง ๆ ระหว่างวันที่ ๑๖ มิถุนายน – ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕ สําหรับการจัดงานจะจัดถึงวันที่ ๓๑ 
ธันวาคม ๒๕๕๕ และสิ่งที่จะต้องดําเนินการต่อเนื่องคือเรื่องของการประชาสัมพันธ์เนื่องในงานวันอาสาฬหบชูา
และวันเข้าพรรษา จะเริ่มงานต้นเดือนสิงหาคม ๒๕๕๕ ขณะนี้ สพป. ในฐานะฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดทํา
โปสเตอร์ แผ่นพับงานเฉลิมฉลองพุทธชยันตี ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการส่งให้สํานัก/กอง โดยเฉพาะใน
ต่างจังหวัดที่จะนําไปมอบให้วัดต่าง ๆ รวมทั้งธงตราสัญลักษณ์ อยู่ระหว่างการเตรียมดําเนินการ การจัดทํา
สมุดและหนังสือพระพุทธรูปประจํารัชกาลสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทํารูปเล่ม เมื่อแล้วเสร็จ
จะได้นํามาแจกจ่ายเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการศึกษาต่อไป นอกจากนี้ขอความร่วมมือทุกหน่วยงานที่ได้รับ
งบประมาณ รายงานผลการดําเนินงานให้ สพป. ภายในทุกวันที่ ๑๕ ของเดือนจนถึงเดือนธันวาคม ๒๕๕๕  
(รายละเอียดดังเอกสารที่แจกต่อที่ประชุมแล้ว) 
 

 มติที่ประชุม  รับทราบ 
   3.3 การประเมินผลการปฏิบัติราชการในระบบ PMS 
         ฝ่ายเลขานุการฯ รายงานว่า สืบเนื่องจากการประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ 
6/2555 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2555 ที่ประชุมมีมติ รับทราบการรายงานความคืบหน้าการดําเนินการ
ประเมินผลในระบบ PMS สําหรับในเดือนกรกฎาคม 2555 มีหน่วยงานรายงานความคืบหน้าฯ ดังนี้ 
  ผอ.สทท. ขอรายงานความคืบหน้าฯ ดังนี้ 
  1. วันที่ 20 มิถุนายน 2555 นายประดิษฐ์  กังสนารักษ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ชํานาญการพิเศษ ศสช. พร้อมคณะ ให้ความรู้ พร้อมทั้งให้คําแนะนําเกี่ยวกับการใช้ระบบ PMS  
แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของ สทท. ณ ห้องประชุม ชั้น 8 สทท. 
  2. วันที่ 2 กรกฎาคม 2555 ฝ่ายแผนงานและประสานงาน ให้คําแนะนําการใช้งาน
ระบบ PMS เบื้องต้นกับผู้บริหาร สทท. 
  2.3 งานที่อยู่ระหว่างดําเนินการ ได้แก่  
        - การปรับข้อมูลโครงสร้างการปฏิบัติงานจริงของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สทท. 
โดยงานบุคคล ฝ่ายบริหารทั่วไป สทท. รับผิดชอบดําเนินการตรวจสอบข้อมูล 
        - การประเมินตัวชี้วัดระดับบุคคล (ปร.2) โดยฝ่ายแผนงานและประสานงาน 
สทท. รับผิดชอบในการรวบรวมและกรอกข้อมูล ทั้งนี้ได้กําหนดให้ข้าราชการบันทึกข้อมูลในระบบ 
PMS ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2555 
        - การรายงานระบบแผนงานโครงการ, การรายงานระบบงบประมาณ และการรายงาน
ระบบต้นทุนผลผลิต โดยฝ่ายแผนงานและประสานงาน สทท. รับผิดชอบในการรวบรวมและกรอกข้อมูล 
  ผอ.สปข.5 ขอรายงานความคืบหน้าฯ ดังนี้ 
  ๑. วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๕ จัดอบรมให้ความรู้ ในเรื่องการจัดทํารายงานผลการ
ปฏิบัติงานในระบบ PMS ให้แก่ บุคลากรที่รับผิดชอบของหน่วยงาน สทท., สวท., สวศ., ส่วน/ฝ่ายฯ และ 
ส.ปชส. ในสังกัด สปข.๕ จํานวน ๗๐ คน โดยมีนางสาวภิญญา  แซ่แต้ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ 
ศสช. เป็นวิทยากร 

/ทั้งนี้ ผอ.สปข.๕……… 
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   ทั้งนี้ ผอ.สปข.๕ ได้มอบหมายให้ผู้เข้ารับการอบรมซึ่งเป็นตัวแทนของทุกหน่วยงาน 
เป็นวิทยากร นําความรู้และแนวทางการดําเนินงานในระบบ PMS รายงานให้ผู้บริหารทราบ และ
ถ่ายทอดให้เพื่อนร่วมงานภายในหน่วยงานได้รับทราบและสามารถจัดทํารายงานประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการประเมินสมรรถนะ ในระบบ PMS ได้อย่างถูกต้อง  
  ๒. ดําเนินการกรอกข้อมูลโครงสร้างบุคลากร สปข.๕ เรียบร้อยแล้ว (ฝบห.สปข.๕) 
  ๓. ดําเนินการกรอกข้อมูลแผนงาน/โครงการ งบประมาณ ผลผลิตกิจกรรม ตามโครงการ
ยุทธศาสตร์ ประจําปี ๒๕๕๕ ในระบบ PMS แล้ว (ตัวแทนของทุกหน่วยงาน/สผป. เจ้าภาพหลัก) 
  ๔. อยู่ระหว่างการกรอกข้อมูลต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ในระบบ PMS โดยกรอกข้อมูล 
ทั้งปีงบประมาณ ๒๕๕๔ และปีงบประมาณ ๒๕๕๕ (ตัวแทนของทุกหน่วยงาน/งกบ.สปข.๕ เจ้าภาพหลัก) 
  ๕. การกรอกข้อมูลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ และ
การประเมินสมรรถนะ ประจําปี ๒๕๕๕ รอบที่ ๒ ในระบบ PMS อย่างเต็มรูปแบบ ของข้าราชการทุกคน 
เริ่มดําเนินการหลังจาก กปส. ถ่ายทอดค่าเป้าหมายตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปี ๒๕๕๕ รอบที่ ๒  
(รายละเอียดดังเอกสารที่แจกต่อที่ประชุมแล้ว) 
 

 มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา 
   4.1 เทศน์มหาชาติทรงเครื่อง (แหล่) ชุดเวสสันดรชาดก 
         ฝ่ายเลขานุการฯ รายงานว่า ด้วยนายชัชณัฐ  นาคไพจิตร ข้าราชการ
บํานาญ กปส. ได้มีหนังสือแจ้งให้ กปส. จัดงานเทศน์มหาชาติทรงเครื่อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการ
ฉลองพุทธชยันตี 2600 ปีแห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า และเป็นผลงานของ กปส. โดยมีกิจกรรม
ประกอบด้วย เทศน์มหาชาติทรงเครื่อง (แหล่) ชุดเวสสันดรชาดก โดยพระอาจารย์ ราชันย์  อริโย (พระ
ครูวาทีพัชรโสภณ) พระอาจารย์สุภัคสร (แปะยิ้ม) พระอาจารย์เข็มเพชร การแสดงประกอบด้วย ไวพจน์  
เพชรสุพรรณ (ชูชก) น้องบิว (มัทรี) สิงห์แสวงชัย (พระเจ้ากรุงสัญชัย)  
  การจัดงานดังกล่าวรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย กปส. นําทูลเกล้าฯ ถวายโดยเสด็จพระราชกุศล
ตามพระราชอัธยาศัย, มอบให้สภากาชาดไทย มูลนิธิสายใจไทย หรือมูลนิธิอื่น ๆ ตามที่ กปส. จะเห็นสมควร 
ซึ่ง อปส. สั่งการให้นําเข้าที่ประชุมผู้บริหารเพื่อพิจารณา 
  จากการที่ สลก. ได้ประสานกับนายชัชณัฐ  นาคไพจิตร ได้แนวทางถึงการจัดเทศน์มหาชาติ 
จะใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาที และให้ กปส. ดําเนินการ ดังนี้ 
   1. จัดหาสถานที่หอประชุม กปส. และจัดฉากประกอบเทศน์ฯ 
  2. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่การจัดงาน 
  3. บอกบุญพุทธศาสนิกชนทั่วไป 
  4. บันทึกเทปโทรทัศน์ และจัดสรรเวลาที่เหมาะสมออกอากาศต่อไป 
  จึงขอเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา  
  1. เห็นชอบให้มีการจัดเทศน์มหาชาติทรงเครื่อง (แหล่) ชุดเวสสันดรชาดก 
  2. หากเห็นชอบตามข้อ 1 เห็นสมควรจัดวันที่ 7 กันยายน 2555 เวลา 13.00 น.  
       ณ หอประชุม กปส. 

/3. เห็นชอบให้......... 
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  3. เห็นชอบให้ดําเนินตามข้อเสนอ 1 – 4 
  4. แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน โดย รปส.(นางเตือนใจฯ) เป็นประธานกรรมการ 
(รายละเอียดนําเสนอโดย VCD) 
  ที่ประชุมร่วมกันอภิปรายอย่างกว้างขวาง สรุปได้ว่า 
  1. ปัจจุบันการเผยแพร่พระพุทธศาสนาเข้าถึงประชาชนมากขึ้น แต่ไม่ควรมีการถ่ายทอดสด 
โดยอาจจะบันทึกเทปตัดต่อและออกอากาศในช่วงเวลาที่เหมาะสม  
  2. รายได้จากการจัดงานไมมี่จุดมุ่งหมายที่แน่นอน ซึ่งควรเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับด้านศาสนา 
  3. ภาษาที่ใช้ไม่เหมาะสมและไม่ถูกต้องตามหลักภาษาไทย 
  4. เพื่อเป็นภาพลักษณ์ที่ดีในการเผยแพร่ทางสื่อของ กปส. เป็นสําคัญ จึงเห็นสมควรให้
มีการประสานขอให้สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้พิจารณาและให้ความเห็นถึงความเหมาะสมกอ่น 
โดยมอบหมายให้ รปส.(นางเตือนใจฯ) เป็นประธาน และมอบ ลนก. ประสานสํานักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ เพื่อประกอบการพิจารณาและจัดงาน 
 

 มติที่ประชุม  ๑. มอบ รปส.(นางเตือนใจฯ) เป็นประธานฯ การจัดงาน 
    ๒. มอบ ลนก. ประสานขอความเห็นชอบและข้อเสนอแนะจาก 
         สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เพ่ือประกอบการพิจารณา 
 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อทราบ 
   5.1 รายงานเงินคงเหลือ กปส. จากแหล่งต่าง ๆ ประจําเดือนมิถุนายน 2555 
                  ฝ่ายเลขานุการฯ รายงานว่า สืบเนื่องจากการประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ 
6/2555 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2555 ที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานเงินคงเหลือ กปส. จากแหล่ง
ต่าง ๆ เดือนพฤษภาคม 2555 นั้น 
  กคล. ขอรายงานเงินคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555 ดังนี้ 
  - เงินงบประมาณ                    589.19  ล้านบาท 
  - เงินรายได้                        254.93  ล้านบาท 
  - เงินโครงการสถานีวิทยุถ่ายทอดบีบีซี                          ๗๐.๖4  ล้านบาท 
  - เงินโครงการอาเซียน                              0.75  ล้านบาท 
  - เงินกองทุนพัฒนางานด้านสนเทศ                   1.52  ล้านบาท 
  - เงินสนับสนุน กปส.             5.61  ล้านบาท 
  - เงินสวัสดิการกรมประชาสัมพันธ์                 1.61  ล้านบาท 
  - เงินสวัสดิการสงเคราะห์ (เงินกู้)           2.17  ล้านบาท 
  - เงินรับฝากอื่น ๆ           29.86  ล้านบาท 
(รายละเอียดดังเอกสารที่แจกต่อที่ประชุมแล้ว) 
 

 มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

 
/5.2 รายงานผลการประชุม......... 
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   5.2 รายงานผลการประชุมผู้บริหารส่วนกลางกับผู้บริหาร สปข.๑-๘  
               ผ่านระบบ Teleconference เดือนกรกฎาคม 2๕๕5 
         ลนก. รายงานว่า สืบเนื่องจากการประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ 6/๒๕๕5  
เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน ๒๕๕๔ ที่ประชุมมีมติรับทราบสรุปผลการประชุมตามที่ สลก. เสนอ  
  สําหรับในเดือนกรกฎาคม 2555 ได้กําหนดนัดประชุมผู้บริหารส่วนกลางกับผู้บริหาร 
สปข.๑-๘ ผ่านระบบ Teleconference ครั้งที่ 6/๒๕๕5 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม ๒๕๕5 และ สลก.  
ได้จัดทําสรุปผลการประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้ว  
(รายละเอียดดังเอกสารที่แจกต่อที่ประชุมแล้ว) 
 

 มติที่ประชุม  รับทราบ 
   5.3 สรุปผลสถิติการมาขอใช้บริการข้อมูลข่าวสารฯ และสถิติการจัดซื้อ 
          จัดจ้างของหน่วยงานภายใน กปส. (ไตรมาส 3) ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕5 
         ลนก. รายงานว่า สลก. ได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการ
ดําเนินการให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 
๒๘ ธันวาคม ๒๕๔๗ เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลประกาศประกวดราคา ประกาศสอบราคา และสรุปผลการ
จัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการ และการกําหนดมาตรการให้ทุกหน่วยงานของรัฐให้บริการข้อมูลข่าวสาร
ต่าง ๆ แก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว โดย สลก. ต้องรายงานสรุปผลการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ในภาพรวมของกรมประชาสัมพันธ์ ต่อสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
ปีละ ๑ ครั้ง และสํานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เป็นรายไตรมาส รวม ๔ ไตรมาส 
  สลก. ได้สรุปสถิติการมาขอใช้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ และสถิติการจัดซื้อ 
จัดจ้างของหน่วยงานต่าง ๆ ภายใน กปส. ในรอบไตรมาสที่ 3 (ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน – 30 
มิถุนายน 2555) ดังนี้ 
  ๑. สรุปสถิติการมาขอใช้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการและการจัดซื้อจัดจ้าง 
      - สถิติการมาขอใช้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ ส่วนกลาง รวม 5,548 ราย 
89 เรื่อง ส่วนภูมิภาค 174,422 ราย 20,845 เรื่อง สถิติการรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ส่วนกลาง 
รวม 284 รายการ ส่วนภูมิภาค 2,103 รายการ  
  ๒. มีการใช้บริการข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางการให้บริการของหน่วยงาน กปส.  
ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค  
  ๓. อุปสรรค - ปัญหาของหน่วยงานในการดําเนินการของส่วนภูมิภาค  
(รายละเอียดดังเอกสารที่แจกต่อที่ประชุมแล้ว) 
 

 มติที่ประชุม  รับทราบ 
   5.4 การประชุมคณะอนุกรรมการอาเซียนด้านสนเทศ ครั้งที่ 13 
         ผอ.สปต . รายงานว่า อปส. ได้มอบหมายให้ ผอ.สปต. เข้าประชุม
คณะอนุกรรมการอาเซียนด้านสนเทศ ครั้งที่ 13 (The 13th Meeting of the ASEAN-COCI Sub-
Committee on Information – SCI) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 – 13 มิถุนายน 2555 ณ เมืองดานัง 
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เพื่อสรุปและติดตามผลการดําเนินโครงการอาเซียน ในปี 2555 รวมทั้ง 

/พิจารณาแนวคิด......... 
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พิจารณาแนวคิดข้อเสนอของโครงการใหม่ในปีงบประมาณ 2556 เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการอาเซียน
ด้านวัฒนธรรมและสนเทศ ในการประชุมครั้งนี้มีประเทศสมาชิกอาเซียน 9 ประเทศ เข้าร่วมประชุม 
ยกเว้นสาธารณรัฐอินโดนีเซีย และผู้แทนสํานักเลขาธิการอาเซียน การประชุมประกอบด้วย การประชุม
คณะอนุกรรมการอาเซียนด้านสนเทศ ครั้งที่ 13 และการประชุมคณะอนุกรรมการอาเซียนด้านสนเทศ
กับประเทศคู่เจรจา (จีน เกาหลี ญี่ปุ่น) อย่างไม่เป็นทางการ 
  สปต. ได้สรุปผลการประชุมคณะอนุกรรมการอาเซียนดา้นสนเทศ ครัง้ที่ 13 และผลการ
ประชุมคณะอนุกรรมการอาเซียนด้านสนเทศกับประเทศคู่เจรจา (จีน เกาหลี ญี่ปุ่น) อย่างไม่เป็นทางการ
เสร็จเรียบร้อยแล้ว 
(รายละเอียดดังเอกสารที่แจกต่อที่ประชุมแล้ว) 
 

 มติที่ประชุม  รับทราบ 
   5.5 การประชุมคณะกรรมการเทคนิคร่วมไทย – บรูไนฯ ครั้งที่ 11 
         ผอ.สปต. รายงานว่า รัฐบาลไทยและบรูไนดารุสซาลาม ได้ลงนามบันทึก
ความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านสารสนเทศการกระจายเสียงและภาพ เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 
2544 ในวาระที่นายกรัฐมนตรี (พันตํารวจโททักษิณ  ชินวัตร) ได้เดินทางไปเยือนประเทศบรูไนฯ 
อย่างเป็นทางการ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของทั้งสองประเทศเป็นผู้ลงนาม 
  บันทึกความเข้าใจดังกล่าวระบุทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะร่วมมือในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ให้มีการ
แลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสารรายการวิทยุโทรทัศน์ แลกเปลี่ยนสื่อสิ่งพิมพ์ รวมทั้งแลกเปลี่ยนการเดินทาง
ศึกษาดูงานของบุคลากรด้านการกระจายเสียงและด้านข้อมูลข่าวสาร รวมทั้งศิลปิน นักแสดง ทั้งนี้
ภายใต้บันทึกความเข้าใจดังกล่าวได้กําหนดให้มีการจัดประชุมคณะกรรมการเทคนิคร่วมไทย – บรูไนฯ 
(Thai – Brunei Joint Technical Committee Meeting – JTC) เป็นประจําทุกปี ทั้งสองฝ่าย 
จะเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพ และ กปส. เป็นหน่วยงานหลักของประเทศไทยในการดําเนินงาน ผู้แทน 
ของแต่ละฝ่ายจะร่วมหารือกําหนดแนวทางการดําเนินโครงการและกิจกรรมความร่วมมือด้านวิทยุ 
โทรทัศน์ สิ่งพิมพ์ และสารสนเทศ รวมทั้งทบทวนและประเมินผลการดําเนินโครงการในรอบปีที่ผ่านมา 
โดยมีปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีทั้งสองฝ่ายเป็นประธานร่วม 
  ในการประชุมคณะกรรมการเทคนิคร่วมไทย – บรูไนฯ ครั้งที่ 11 ระหว่างวันที่ 27 – 28 
มิถุนายน 2555 จัดขึ้น ณ กรุงเทพฯ ซึ่ง สปต. ได้สรุปผลการประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้ว ประกอบด้วย
ความร่วมมือด้านโทรทัศน์, ด้านวิทยุ, ด้านข่าว และด้านข้อมูลข่าวสาร 
(รายละเอียดดังเอกสารที่แจกต่อที่ประชุมแล้ว) 
 

 มติที่ประชุม  รับทราบ 
   5.6 รายงานผลการดําเนินงานของ สนข.  
                  ผอ.สนข. รายงานว่า ได้ดําเนินการกิจกรรมเด่นตามยุทธศาสตร์และ
ภารกิจที่ได้รับมอบหมายในเดือนกรกฎาคม 2555 ดังนี้ 
  1. ร่วมกับ สปข.2 อุบลราชธานี จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ 
กรมประชาสัมพันธ์ เพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่สื่อมวลชน และประชาสัมพันธ์การประชุม ครม.สัญจร 
ครั้งที่ 6 ณ จังหวัดสุรินทร์ ระหว่างวันที่ 29 - 30 กรกฎาคม 2555 

/2. รายงานสถิติ......... 
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  2. รายงานสถิติการเข้าชมเว็บไซต์สํานักข่าว http://thainews.prd.go.th ประจําเดือน 
กรกฎาคม ๒๕๕5 (จากสถิติ True hits) 
(รายละเอียดดังเอกสารที่แจกต่อที่ประชุมแล้ว) 
 

 มติที่ประชุม  รับทราบ 
   5.7 รายงานผลการดําเนินงานของกรมประชาสัมพันธ์ ประจําเดือนมิถุนายน 2555 
         ผอ.สนผ. รายงานว่า สนผ. ได้รับรายงานผลการดําเนินงานประชาสัมพันธ์
จากหน่วยงานของ กปส. ซึ่งส่งมาในระยะเวลาที่กําหนด (ภายในวันที่ ๑๐ ของทุกเดือน) ประจําเดือน
มิถุนายน 2555 จํานวน 22 หน่วยงาน ได้แก่ สลก., กคล., กกจ., กกร., สพป., สนผ., นตส., ศสช., 
กพร.กปส., กคจ., สพท., สวท., สทท., สนข., สปข.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 และ 8 
  รายงานผลการดําเนินงานของกรมประชาสัมพันธ์ ประกอบด้วย   
   ๑. การสนับสนุนหน่วยงานปฏิบัติของกรมประชาสัมพันธ์ 
  ๒. การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ตามภารกิจยุทธศาสตร์ 
  ๓. การประชาสัมพันธ์สนับสนุนนโยบายสําคัญของรัฐบาล ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ 
      แห่งประเทศไทย และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 
(รายละเอียดดังเอกสารที่แจกต่อที่ประชุมแล้ว) 
 

 มติที่ประชุม  รับทราบ 
   5.8 รายงานผลการประเมินการจัดฝึกอบรมของ สปช. 
         ผ.สปช. รายงานว่า สปช. ได้รับอนุมัติให้ดําเนินการจัดฝึกอบรม จํานวน  
5 หลักสูตร ดังนี้  
   ๑. หลักสูตร “การจัดทําแผนงานประชาสัมพันธ์แบบครบวงจร” รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 
13 – 15 มิถุนายน 2555 ผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก คิดเป็น 82.2%  
   ๒. หลักสูตร “เทคนิคการผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์” ระหว่างวันที่ 25 – 29 
มิถุนายน 2555 ผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก คิดเป็น 82% 
  3. หลักสูตร “งานเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์” รุ่นที่ 9 ระหว่างวันที่ 27 – 29 
มิถุนายน 2555 ผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็น 90.40% 
  4. หลักสูตร “การใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานเพื่อการปฏิบัติงาน” ระหว่างวันที่ 4 – 6 
กรกฎาคม2555 ผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็น 84.20% 
  5. หลักสูตร “การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการวางแผนและการจัดทําฐานข้อมูล” ระหว่าง
วันที่ 9 – 11 กรกฎาคม 2555 ผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก คิดเป็น 83.05% 
(รายละเอียดดังเอกสารที่แจกต่อที่ประชุมแล้ว) 
 

 มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

   5.9 รายงานผลการดําเนินงานของ กกจ. 
                 อกจ. รายงานการบริหารตําแหน่งกรอบอัตรากําลังลูกจ้างชั่วคราวเงินนอก
งบประมาณ (เงินรายได้) ประจําเดือนมิถุนายน 2555 และการเรียกรายงานตัวผู้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ 
จํานวน 3 สายงาน เนื่องจากมีปัญหาเรื่องเงินรายได้ มติที่ประชุมได้แจ้งเวียนให้หน่วยงานที่ได้รับจัดสรร 

/งบประมาณ......... 
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งบประมาณกรอบอัตราพนักงานราชการ ปรับลดลูกจ้างชั่วคราวลงในภาพรวมทั้งหมด ๖๑ ตําแหน่ง 
รวมทั้งหมด ณ เดือนมิถุนายน ๒๕๕๕ ปรับลดได้ ๒๑ ตําแหน่ง ณ ปัจจุบันมีจํานวนลูกจ้างชั่วคราว 
๔๗๐ ตําแหน่ง ในขณะเดียวกันมติที่ประชุมได้แจ้งเวียนให้สํานัก/กอง ปรับลดลูกจ้างชั่วคราวมาเป็นการ
จ้างเหมาบริการ ๑๐% ในจํานวนอัตรากําลังลูกจ้างชั่วคราวที่แต่ละสํานัก/กอง มีอยู่ ซึ่งในภาพรวม 
กกจ. ได้เวียนแจ้งแนวทางการปรับเปลี่ยนลูกจ้างชั่วคราวเป็นการจ้างเหมาเมื่อตําแหน่งว่างใช้กรณี
เดียวกับปรับลดเลิกจ้าง มีทั้งหมด ๓๔ ตําแหน่ง จะเข้าหลักเกณฑ์ของ กคล. ในการกําหนดวงเงินค่าจ้างเหมา
ตามวุฒิที่แจ้งไว้แนบท้ายหนังสือแจ้งเวียนนี้ ต้องหารือ กคล. ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบเรื่องกรอบการจ้างเหมา
บริการ และ กกจ. ได้จัดทํากรอบพนักงานราชการรอบ ๔ ปี ระบบใหม่ ระหว่างปี ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙  
ได้เสนอไปทั้งหมด ๙๗๙ ตําแหน่ง เป็นกรอบพนักงานราชการเดิม ๕๗๖ ตําแหน่ง และกรอบลูกจ้าง
ชั่วคราวเงินรายได้เพื่อปรับเปลี่ยนเป็นพนักงานราชการ ๔๐๓ ตําแหน่ง เสนอไปด้วย ซึ่งได้ประสานไปยัง 
สปน. แล้วแจ้งว่าจะนําเข้าที่ประชุม ก.พ. กระทรวง เพื่อพิจารณาในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕ 
  ผู้แทน กพร.กปส.(นางจรรยาฯ) รายงานความคืบหน้าการจัดทําโครงสร้าง กปส. ว่า 
ขณะนี้ยังไม่ได้เข้าที่ประชุมของคณะอนุกรรมการ เนื่องจากสํานักงาน ก.พ.ร. ได้จัดตั้งคณะอนุกรรมการ
ขึ้นมาพิจารณาโครงสร้างของส่วนราชการ ๒ คณะคือ คณะกรรมการสายเศรษฐกิจ และสายสังคม โดย 
กปส. จัดอยู่ในสายสังคม อยู่ในกลุ่มงานของสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี ซึ่งขณะนี้ยังไม่ได้รับการพิจารณา
ในระดับของคณะอนุกรรมการ คาดว่าประมาณเดือนสิงหาคม ๒๕๕๕ จะนําเข้าพิจารณาในระดับ
คณะอนุกรรมการสายสังคมต่อไป 
(รายละเอียดดังเอกสารที่แจกต่อที่ประชุมแล้ว) 
 

 มติที่ประชุม  รับทราบ 
   5.10 รายงานผลการมอบอํานาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน 
            อธิบดีกรมประชาสัมพันธ ์
           อกร. รายงานว่า ตามที่ กปส. ได้มีคําสั่ง ที่ 531/2553 ลงวันที่ 5 
กรกฎาคม 2553 เรื่อง การมอบอํานาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ 
โดยให้แต่ละจังหวัดรายงานการใช้อํานาจมายัง กกร. ภายในทุกวันที่ 10 ของเดือน นั้น 
  กกร. ได้สรุปผลการรายงานการใช้อํานาจฯ ประจําเดือนมิถุนายน 2555 ซึ่งมีจังหวัด 
ที่รายงานการใช้อํานาจ จํานวน 54 จังหวัด และจังหวัดที่ไม่ได้รายงานการใช้อํานาจ จํานวน 21 จังหวัด  
(รายละเอียดดังเอกสารที่แจกต่อที่ประชุมแล้ว) 
 

 มติที่ประชุม  รับทราบ 
   5.11 รายงานผลการดําเนินงานของ สทท.  
                   ผอ.สทท. รายงานว่า ในเดือนกรกฎาคม 2555 สทท. ได้ดําเนินการ
กิจกรรมเด่นตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ดังนี้ 
  1. การถ่ายทอดสดเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดําเนิน
ทางชลมารคทรงทําพิธีเปิดโครงการชลประทาน 5 แห่ง 
  2. โครงการบริจาคโลหิต “เฉลิมพระเกียรติราชจักรีวงศ์ ทรงพระเจริญ” 

/3. งานเฉลิมฉลอง……… 
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  3. งานเฉลิมฉลองพุทธชยันตี 2600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า 
  4. การเดินทางไปผลิตรายการสารคดีสีสันอาเซียน 
  5. กิจกรรมต่างประเทศ 
  6. การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้สื่อข่าว “หลักสูตรการเสริมสร้างประสิทธิภาพ 
       การปฏิบัติงานด้านข่าว” 
  7. การจัดงานครบรอบ 24 ปี สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย 
  8. โครงการ “รักสร้างสรรค์ สร้างโลกสีเขียว” 
  9. การเตรียมการถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อน ครั้งที่ 30 
(รายละเอียดดังเอกสารที่แจกต่อที่ประชุมแล้ว) 
 

 มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

   ๕.๑๒ รายงานผลการดําเนินงานของ สปข.๑-๘  
            ผอ.สปข.๑-๘ รายงานผลการดําเนินงานประจําเดือนกรกฎาคม 2555 
นําเข้าที่ประชุมผู้บริหาร ดังนี้ 
  สปข.1 
  ๑. สรุปผลการประชุมผู้บริหาร สปข.๑ ประจําเดือนกรกฎาคม 2555 
  ๒. สปข.๑ ย้ายที่ทําการจากอาคารปฏิบัติงานชั่วคราว ถนนมิตรภาพ มายังอาคาร
สํานักงานที่ก่อสร้างใหม่ (สปข.๑ เดิม) ถนนนิกรสําราญ ริมบึงแก่นนคร  
  ๓. การดําเนินงานตามระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) 
  ๔. ผลการดําเนินงานโครงการ “Young DPR Awards เยาวชนประชาธิปไตยสัมพันธ์ ปีที่ ๒” 
  ๕. การประกวดนักร้องลูกทุ่งระดับเยาวชน เพื่อสร้างความสมานฉันท์และความสามัคคี
ของคนในชาติ 
  สปข.2 
  ๑. สรุปผลการประชุมผู้บริหาร สปข.2 ประจําเดือนกรกฎาคม 2555 
  ๒. การเตรียมความพร้อมในการประชุม ครม.สัญจร ระหว่างวันที่ ๒๙ – ๓๐ กรกฎาคม 
๒๕๕๕ ณ จังหวัดสุรินทร์ 
  สปข.3 
  ๑. สรุปผลการประชุมผู้บริหาร สปข.3 ประจําเดือนกรกฎาคม 2555 
  2. รมต.นร. เป็นประธานการประชุม “โครงการประชาอาสาปลูกป่า ๘๐๐ ล้านกล้า 
๘๐ พรรษา มหาราชินี” เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 
  3. ประชุมเชิงปฏิบัติการ “เตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้สื่อข่าวในประชาคมอาเซียน” 
  4. การจัดกิจกรรม “น้อมรําลึก ๑ ปีแห่งการสิ้นพระชนม์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ  
เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพัณณวดี” ซึ่ง สปข.๓ ได้จัดทําบทเพลงล้านนา ๒ บทเพลง ในรูปแบบ CD  
ขอความร่วมมือ ผอ.สวท. และ ผอ.สปข. ประชาสัมพันธ์บทเพลงดังกล่าวด้วย 
  5. กิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร “พืชเกษตรปลอดภัย” 

/6. ภารกิจของ……… 
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  6. ภารกิจของ สทท.เชียงใหม่ ประจําเดือนมิถุนายน ๒๕๕๕  
  สปข.4 
  สรุปผลการประชุมผู้บริหาร สปข.4 ประจําเดือนกรกฎาคม 2555 
  สปข.5 
  ๑. ผลการดําเนินงานโครงการส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย การแข่งขัน
ตอบปัญหา “Young DPR Awards เยาวชนประชาธิปไตยสัมพันธ์ ปีที่ ๒”รอบชิงชนะเลิศระดับเขต 
  ๒. โครงการ “ปันรอยยิ้ม รักษ์สิ่งแวดล้อม” ประจําปี ๒๕๕๕ 
  ๓. โครงการสร้างและขยายเครือข่ายความร่วมมือด้านการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ
กับหน่วยงารนภาครัฐและองค์กรภาคเอกชน ที่มีภารกิจเกี่ยวข้องกับต่างประเทศ 
  ๔. จัดการเสวนา “ส่งใจไปชายแดนใต้” 
  ๕. โครงการ “ปันรัก ปันรอยยิ้ม มอบหัวใจเพื่อชุมชน” 
  ๖. โครงการสัมมนาเครือข่ายวิทยุ “ห้องข่าว สปข.๕” 
  ๗. โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร” 
  สปข.6 
  สรุปผลการประชุมผู้บริหาร สปข.6 ประจําเดือนกรกฎาคม 2555 
  สปข.7 
  ๑. การดําเนินงานโครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
  ๒. การแข่งขันตอบปัญหาประชาธิปไตยระดับภูมิภาค 
  ๓. โครงการประชาสัมพันธ์การจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จ 
พระเจ้าภคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาฯ สิริโสภาพัณณวดี 
  ๔. โครงการประชาสัมพันธ์เสริมสร้างความสมานฉันท์และความสามัคคีของคนในชาติ 
  สปข.8 
  สรุปผลการประชุมผู้บริหาร สปข.8 ประจําเดือนกรกฎาคม 2555 
(รายละเอียดดังเอกสารที่แจกต่อที่ประชุมแล้ว) 
 

 มติที่ประชุม  รับทราบ   

    ๕.๑๓  แนวทางการจัดสรรเงินรางวัลประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ 
      สําหรับส่วนราชการจังหวดั และอุดมศึกษา 

                     ผู้แทน กพร.กปส.(นางจรรยาฯ) รายงานว่า คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 
19 มิถุนายน 2555 มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของสํานักงาน ก.พ.ร. ดังนี้ 
  1. มอบสํานักงาน ก.พ.ร. ขอรับการสนับสนุนงบประมาณประจําปี พ.ศ.2556 เพิ่มเติม 
ในขั้นตอนการแปรญัตติ เพื่อใช้สําหรับการจัดสรรเงินรางวัล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ให้กับ
ส่วนราชการ จังหวัด และสถาบันอุดมศึกษา ที่ได้จัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการและประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการตามคํารับรองปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 จํานวน 6,835 ล้านบาท 
(แยกเป็นเงินรางวัลสําหรับผู้ปฏิบัติงาน จํานวน 5,550 ล้านบาท และเงินเพิ่มพิเศษสําหรับผู้บริหาร 
จํานวน 1,285 ล้านบาท) 

/2. อนุมัติหลักการ......... 
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  2. อนุมัติหลักการให้บรรจุรายการเงินรางวัลและเงินเพิ่มพิเศษสําหรับผู้บริหารไว้ใน
รายการงบประมาณของร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี เป็นประจําทุกปี 
  ในส่วนของ กปส. เห็นสมควรที่สํานัก/กอง ควรเตรียมความพร้อมดําเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้องด้านการถ่ายทอดตัวชี้วัดการปฏิบัติงานสู่ระดับผู้ปฏิบัติงานให้ชัดเจน ทั้งการกําหนดน้ําหนัก
ความสําคัญของงานและระดับค่าเป้าหมายเพื่อรองรับเกณฑ์จัดสรรเงินรางวัลประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2555 ต่อไป ทั้งนี้ ครม. แจ้งว่าให้สํานักงาน ก.พ.ร. รับข้อสังเกตของสํานักงาน ก.พ.และสํานักงบประมาณ 
ในเรื่องของเกณฑ์การจัดสรรเงินรางวัล ขอให้มีความโปร่งใสและมีมาตรฐาน โดยให้จัดทําเกณฑ์ใหม่ 
(รายละเอียดดังเอกสารที่แจกต่อที่ประชุมแล้ว) 
 

 มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

    ๕.๑๔  การจัดทําข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างความโปร่งใส 
        ในการปฏิบัติราชการ 

                     ผู้แทน กพร.กปส.(นางจรรยาฯ) รายงานว่า ตามที่รัฐบาลได้ประกาศ
ยุทธศาสตร์และแผนงานเชิงรุกของรัฐบาลในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยมอบให้ทุกส่วน
ราชการจัดทําข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ และนําเสนอผลการ
วิเคราะห์และแนวทางการแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในเบื้องต้นต่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
เพื่อรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะในการดําเนินงาน โดยมี รมต.นร. เป็นประธานกรรมการกลั่นกรอง
ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลง ซึ่งทาง กพร.กปส. ได้เชิญประชุมทุกสํานัก/กอง เพื่อร่วมกันคัดเลือก
กระบวนงานที่จะนํามาพัฒนาสร้างความโปร่งใส ทั้งนี้ที่ประชุมมีมติเลือกกระบวนงานการจัดทําแผน
ประชาสัมพันธ์ในระดับพื้นที่ให้เป็นกระบวนงานที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริตคอร์รัปชั่น ในส่วนของ 
กปส. อปส. ได้มอบให้ รปส.(นางลดาวัลย์ฯ) เป็นผู้นําคณะในการนําเสนอผลการวิเคราะห์และแนวทางแก้ไข
ต่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งได้นําเสนอสภาพปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไข รวมถึงการขอรับ
งบประมาณสนับสนุน  จํานวน  2,451,800.- บาท เพื่อนํามาปรับปรุงกระบวนงาน  ทั้ งนี้ 
คณะกรรมการได้อนุมัติงบประมาณให้ทั้งหมด ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวประกอบด้วย การวางระบบกําหนด
มาตรฐานการตรวจสอบกิจกรรมฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรด้านแผนงาน ด้านงบประมาณ เพื่อวิเคราะห์
และจัดทําฐานข้อมูล โครงการงบประมาณนี้ที่สนับสนุนเป็นงบจากงบเงิน SAL เงินกู้เพื่อปรับโครงสร้าง
ทางเศรษฐกิจตามแผนปฏิรูประบบบริหารภาครัฐ ซึ่งปฏิทินการดําเนินงานได้มอบให้ส่วนราชการ
ดําเนินการให้เสร็จสิ้นภายในเดือนมีนาคม 2556 ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของคณะกรรมการด้าน
งบประมาณพิจารณา  
(รายละเอียดดังเอกสารที่แจกต่อที่ประชุมแล้ว) 
 

 มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ  (ถ้ามี) 
   ๖.๑ การจัดคอนเสิร์ตกวางสี 
         ผอ.สวท.  กล่าวขอโทษทุกท่านที่เรียนเชิญมาร่วมงานแล้วไม่สามารถเข้าชมงานได้  
และชี้แจงว่าระบบการเชิญได้เทียบกับหลายคอนเสิร์ต หลังจากที่ประสบปัญหาครั้งนี้ได้นัดประชุมคณะทํางานฯ 
เพื่อหารือว่าหากเกิดปัญหาเช่นนี้ในโอกาศต่อไปจะแก้ไขปัญหาอย่างไร  

/รปส.(นางลดาวัลย์ฯ)......... 
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  รปส.(นางลดาวัลย์ฯ) แจ้งว่า กปส. ไม่มีความชํานาญเรื่องการบริหาร ควรแต่งตั้ง อปส. 
หรือ รปส. เป็นประธานในการประชุม และมีองค์ประชุมที่ประกอบด้วยผู้ที่มีความเชี่ยวชาญชํานาญการ
จัดคอนเสิร์ตมาแล้ว เพือ่ชว่ยกันพิจารณาปัญหา อุปสรรค ตลอดจนแนวทางแก้ไขอย่างรอบคอบ เพื่อนําไป
ปรับใช้กับการจัดงานในครั้งต่อไป 
 

    ๖.๒ การชี้แจงการขอคลื่นความถี่ของ กปส. 
          รปส.(น.ส.อัมพวันฯ) รายงานความคืบหน้าของคณะแผนแม่บทว่า
ขณะนี้ได้มีการประชุมไปแล้ว และได้มอบหมายให้ ผชช.(นายจรูญฯ) เป็นผู้รับผิดชอบการเขียนโครงการ
ในภาพรวมทั้งหมด ขอให้ทุกหน่วยงานที่ขอความร่วมมือไป ส่งรายละเอียดทั้งหมดที่มีอยู่เกี่ยวกับคลื่นความถี่
ต่าง ๆ เพื่อรวบรวมจัดทํายกร่างคลื่นความถี่ต่าง ๆ ที่อยู่ในความดูแลของ กปส. ว่ามีคลื่นความถี่ใดบ้าง 
ได้ดําเนินการอย่างไร ตามระเบียบของ กสทช. และสิ่งที่ กปส. จะต้องเสนอต่อไปคือการปรับตัวเพื่อ
รักษาคลื่นความถี่ ซึ่งขณะนี้ สนข. อยู่ระหว่างการดําเนินการเป็นช่อง TV ภาษาอังกฤษ และนํามารวมกับ 
สวท. คลื่น ๘๘ ซึ่งเป็นภาษาอังกฤษอยู่บ้างแล้วหากเนื้อหาสาระไม่เพียงพอก็สามารถนํามาบูรณาการ
ร่วมกันได้ และอีกคลื่นความถ่ีหนึ่งที่ สวท. กําลังเร่งดําเนินการคือวิทยุอาเซียน สําหรับสถานีดาวเทียม
อื่น ๆ อยู่ระหว่างการปรับปรุง ขอย้ํา ผอ.สปข. ว่าเป็นเรื่องสําคัญ ขอให้ปรับปรุงเนื้อหาสาระให้ได้ 
๗๐% ไม่ให้มีโฆษณาที่ไม่เหมาะสมกับสื่อของ กปส. ขณะนี้ กสทช. กําลังจับตามองคลื่นวิทยุ ๙๕.๕ ของ 
กปส. ว่าไม่ได้ผลิตรายการเอง แต่ให้เช่า กปส. ควรปรับปรุงให้มีเนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์จะสามารถ
สนองบทบาทภาครัฐและประเทศชาติได้อย่างครบถ้วน และคลื่นความถี่ต่าง ๆ ก็จะยังคงอยู่ที่ กปส. 
เช่นเดิม สําหรับเรื่องผังรายการวิทยุโทรทัศน์ที่ขอความร่วมมือให้ทุกท่านส่งมา เพื่อเป็นการตรวจสอบว่า 
สาระของ กปส. เพียงพอหรือไม่ ตามที่ รปส.(นางลดาวัลย์ฯ) ได้แจ้งว่า ขณะนี้มี TV มหาดไทย ซึ่งนําข่าว
ของ กปส. ไปออกอากาศ ขอย้ําว่าให้ทุกหน่วยงานจัดทําเนื้อหาสาระในพื้นที่ให้แน่นและครอบคลุมความเป็น 
กปส. ที่ควรจะเป็น เพื่อตอบคําถามได้ว่าไม่มีใครเป็นอย่าง กปส. ได้และ กปส. ก็ไม่เป็นแบบคนอื่น  
  รปส.(นางลดาวัลย์ฯ) แจ้งว่า ในส่วนภูมิภาค การคิดกิจกรรมในเชิงยุทธศาสตร์ ควรคิด
ให้เป็นชุดทั้งระบบ เช่นเรื่องอาเซียน ที่ท่านนายกรัฐมนตรีจะประชุมวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕ 
สภาพัฒน์ฯ กําลังกลั่นกรอง ซึ่ง ปนร. ได้เรียกประชุมหน่วยงานในสังกัดเพื่อจัดลําดับความสําคัญ  
ท่านจะช่วยผลักดันให้เป็นนโยบายในเรื่องของโทรทัศน์อาเซียน ไม่ให้ใช้คําว่าโทรทัศน์ภาษาอังกฤษ 
เพราะโทรทัศน์ภาษาอังกฤษจะทําให้อยู่ในวงที่จํากัด นึกถึงความเชื่อมโยงกับภูมิภาคที่จะตอบสนองความต้องการ
ในพื้นที่ ปรับรายการให้มีเนื้อหาสาระตอบสนองยุทธศาสตร์ของพื้นที่ในเรื่องอาเซียน เมื่อคราวประชุม 
ปนร. เสนอว่าควรมีช่วงเวลาที่แน่นอนในเรื่องของวิทยุและโทรทัศน์ หรือคลื่นความถี่ต่าง ๆ ให้ใช้ชื่อนี้ได้เลย 
สําหรับเรื่อง TV มหาดไทย ได้รับการประสานจากกระทรวงมหาดไทย ขอนําข่าวของ กปส. ไปออกอากาศ 
ขอให้ ปชส.ผู้แทนภาค แจ้งให้ ปชส. ในพื้นที่สําหรับการทําข่าวขอให้ส่งให้ TV มหาไทย ๑ ชุด  
เพื่อออกอากาศ และให้ประสานรายละเอียดกับสํานักงานจังหวัดต่อไป 
  ผชช.(นายจรูญฯ) รายงานความก้าวหน้าว่า รปส.(น.ส.อัมพวันฯ) ได้แจ้งให้ทุก สปข. 
แจ้งเครือข่ายในพื้นที่ให้กรอกเอกสารซึ่งเป็นทั้งเอกสารภาพรวมและเอกสารเฉพาะคลื่น ขอให้รายงานข้อมูล
ให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้ ส่วนไหนที่หาข้อมูลไม่ได้ คณะทํางานรวมทั้ง สพท. จะร่วมกันหาคําตอบว่าส่วนนั้น
จะหาข้อมูลเพิ่มเติมอย่างไร ซึ่งในวันพรุ่งนี้ (๒๔ ก.ค.๕๕) กสทช. เชิญ กปส. เข้าร่วมประชุม Focus Group 
อีกครั้งหนึ่ง ซึ่ง อปส. มอบหมายให้ ผอ.สพท. และ ผชช.(นายจรูญฯ) เข้าร่วมประชุม 

/ปชส.ภาค ๔......... 
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  ปชส.ภาค ๔ รายงานว่า เรื่องของ TV ได้มาร่วมทํา Workshop กับบริษัท ซิกเนเจอร์ 
ซึ่งบริษัทฯ ได้ให้ข้อมูลว่า ขณะนี้ ฐานะของสื่อ กปส. ไม่มีงานใหญ่ ๆ ที่สังคมยอมรับว่าจุดยืนที่แท้ของสื่อ
ของ กปส. เวลามีการประชุมเกี่ยวกับสื่อ กปส. ควรจะเป็นประธานฯ การประชุม โดยท่ีประชุมสรุปว่า 
กปส. จะต้องทําแบรนด์ของตัวเองให้ชัดเจน 
  ผอ.สพท. รายงานว่า จะเข้าร่วม Focus Group เรื่องการกรอกแบบสอบถามซึ่งมีอยู่  
๒ ส่วนคือ ด้านเทคนิค ไม่เป็นปัญหาเพราะ สพท. มีข้อมูลกลางอยู่แล้ว ส่วนสถานีที่ยังไม่มีใบอนุญาต
คือไม่สามารถหาเอกสารได้ ในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ได้แจ้งคณะทํางานของ 
กสทช. แล้วว่าจะทําโดยวิธีใด ส่วนการกรอกด้านเนื้อหาสาระ รายละเอียด เหตุผลความจําเป็นของ กปส. 
อันดับแรกคือเรื่องภารกิจที่มีอยู่ และสิ่งที่ดําเนินการอยู่ในปัจจุบัน สิ่งที่เป็นประโยชน์กับประชาชน
ขอให้กรอกให้มากที่สุด ส่วนที่คณะทํางานได้แจ้งว่าคลื่นความถี่มีจํากัด โดยเฉพาะ กทม. สัดส่วน ๒๐% 
จะต้องกันไว้สําหรับวิทยุชุมชน คิดว่า กปส. ต้องเตรียมตัวเช่นเดียวกัน คลื่นความถี่ทั้งหมดที่มีอยู่จะได้
ครบหรือไม่ รวมทั้งในบางจังหวัดที่ กปส. มีคลื่นความถี่มากกว่า ๑ คลื่น 
  รปส.(น.ส.อัมพวันฯ) แจ้งว่า ขอให้ผู้บริหารทุกท่านทําความเข้าใจตัวเองให้ชัดเจนก่อน 
เพราะจะต้องไปชี้แจงกับผู้ใต้บังคับบัญชาว่าเราเป็นใคร เช่นปีนี้ สทท. เปิดตัวภายใต้ “NBT GREEN ที่พึ่งพา
ของประชาชน” เพราะเราพยายามหาความเป็นตัวตนของเรา ทุกท่านต้องหนักแน่นที่จะบอกว่า กปส. 
เป็นแบบนี้ซึ่งคนอื่นเป็นแบบ กปส. ไม่ได้ นี่คือจุดเด่นของ กปส. เป็นสื่อทุกด้านและเป็นประโยชน์ต่อ
สังคม ประเทศชาติ ในระดับองค์รวม และสามารถใช้ความเป็น กปส. ก้าวไปสู่อาเซียน สู่นานาชาติได้ 
  รปส.(นางเตือนใจฯ) แจ้งว่า มีส่วนหนึ่งที่ กปส. ยังขาดอยู่คือ ความภาคภูมิใจในองค์กร 
และการมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร  
 

 มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

   ๖.๓ การเปิดเว็บไซต์ของ ผชช. 
         ผชช.(นายจรูญฯ) แจ้งว่า ขณะนี้ ผชช. ทั้ง 5 ท่าน ได้เปิดเว็บไซต์ “ภูมิปัญญา
ประชาสัมพันธ์” เป็นเว็บไซต์ของ ผชช. โดยเฉพาะ เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากร กปส. ได้มีโอกาสเสนอ
ทัศนคติ มุมมอง ประสบการณ์ และผลงานด้านการประชาสัมพันธ์ ว่าท่านมีประสบการณ์ ผลงาน 
ที่เด่นชัดอย่างไรบ้าง ในช่วงเริ่มต้น ผชช. จะเป็นผู้นําร่องก่อน โดยเฉพาะ ผชช.(นางอุษณีย์ฯ) ได้เขียน
บทความเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ด้านต่างประเทศเป็นหลัก ร.ผชช.(นายวีระศักดิ์ฯ) จะเสนอเรื่อง
เทคโนโลยี และวันนี้ได้นําบทความการส่งโทรทัศน์ Digital มาลงในเว็บไซต์ ซึ่งในเว็บไซต์นี้ ผชช. 
(นายจรูญฯ) เป็นบรรณาธิการ และจะนําบทความท่ีเกี่ยวข้องกับประสบการณ์การประชาสัมพันธ์ ทั้งใน
ส่วนกลางและท้องถิ่นมานําเสนอ รวมทั้งบทความที่เกี่ยวข้องกับคนภายนอกมอง กปส. ว่า กปส. มีจุดแข็ง 
จุดอ่อน มีสิ่งที่ควรปรัปบรุงด้านใดบ้าง สิ่งที่นําเสนอในวันนี้เพื่อให้ผู้บริหารทุกท่านทราบ หากผู้บริหาร
ท่านใดมีมุมมอง ประสบการณ์ และผลงานที่เป็นบทความ เสียง หรือ VDO สามารถนํามาเผยแพร่ผ่าน
เว็บไซต์นี้ได้ และหาก ผอ.สปข. ได้ประชุมเจ้าหน้าทีในหน่วยงาน ขอความร่วมมือแจ้งให้ข้าราชการ/
เจ้าหน้าที่ ทราบว่า กปส. มีเวทีที่เปิดกว้าง ทั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรใน กปส. และบุคคลภายนอก
ที่เข้ามาเยี่ยมชมด้วย 
 

 มติที่ประชุม  รับทราบ 
 /๖.๔ รายงานผล......... 






